

ข่าวประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ไทยรัฐออนไลน์	"ธรรมนัส" ลั่น พร้อมนั่งเลขาฯ พปชร. ถ้าพรรคไว้วางใจ - ไม่เคลียร์ใจ "อนุชา"	6
2	เดลินิวส์ออนไลน์	พปชร. ปรับโครงสร้างใหม่ 'บิ๊กป้อม' หน. - 'ธรรมนัส' เลขาฯ	8
3	เดลินิวส์ออนไลน์	เอาแน่! 'บิ๊กป้อม' ตอบชัด 'พปชร.' ต้องปรับโครงสร้าง	9
4	มติชนออนไลน์	จับตาประชุมใหญ่ พปชร. 'บิ๊กป้อม' จัดทัพใหม่ ธรรมนัส พร้อมนั่งเลขาฯ 'สมศักดิ์' จ่อ ปธ.ยุทธศาสตร์	10
5	มติชนออนไลน์	วิรัช คอนเฟิร์ม ปรับโครงสร้างพรรค พปชร. คนเก่า - ใหม่ ยังอยู่พร้อมหน้า	11
6	แนวหน้าออนไลน์	สามมิตร' ไม่น้อยใจ! 'สมศักดิ์' โยน 'บิ๊กป้อม' ตัดสินใจปม 'เลขาฯ พปชร.'	12
7	มติชนออนไลน์	'อนุชา' เผยแล้วแต่หัวหน้าพรรค ปมหลุดเลขาฯพรรค พปชร. ย้ำไม่มีปัญหาขัดแย้งภายใน	13
8	สยามรัฐออนไลน์	"ธรรมนัส" พร้อมลบทภาพพรรคเฉพาะกิจ หากเป็นเลขาฯ พปชร. ยันไม่มีปัญหากับ "อนุชา" บอกเป็นพี่เป็นน้อง เพิ่งกินข้าวด้วยกัน	15
9	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ประวิตร' นั่งหัวหน้าพรรค พปชร. แบบไร้คู่แข่ง 'ธรรมนัส' เลขาฯ 'อนุชา' ถอนตัว	16
10	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ธีรภัทร์' เชื้อ 'พปชร.' ปรับโครงสร้างเตรียมเลือกตั้ง ชี้ไม่เปลี่ยนตัว "ประยุทธ์" คนไม่เลือก	17
11	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	"มาตามเตียร์" ปัด "ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์" ย้ายพรรค - รับมีคนทาบทาม	18
12	เดลินิวส์ออนไลน์	ปชป. ยันดันแก่ รธน. สูดทาง ไม่หวั่นยุบสภาเมื่อไหร่	20
13	เดลินิวส์ออนไลน์	"สมชาย" ย้อนพรรคร่วม รบ. - ฝ่ายค้าน ส.ว. ผิดอะไรต้องปิดสวิตช์	22
14	มติชนออนไลน์	'เทพไท' ฝันอยากเห็นประชาธิปไตยเป็นแบบอังกฤษ ส.ส. มาจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด	24
15	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'พิชิต' ชี้แก้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ 'เพื่อไทย - พปชร.' ได้เปรียบมากที่สุด	25
16	แนวหน้าออนไลน์	'อ.สุวินัย' ฟันเปรี้ยง! หากนักการเมืองแก่ รธน. สำเร็จ 5 วงจร อุบาทว์จะกลับมา	26
17	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ไพบุลย์' ลั่นเลือกตั้งรอบหน้าส่ง 'พล.อ.ประยุทธ์' นั่งบัญญัติชานายกา เพื่อย้ำ 'สิทธิอำนาจจากประชาชน'	28
18	เดลินิวส์ออนไลน์	"ไทยสร้างไทย" ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพรรค ลุยรับฟังปัญหา ปชช.	29

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
19	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ป.พิพัฒน์' แย้ม กกต. เตรียมจัดเลือกตั้ง อบต. ปลาย พ.ย.นี้ สอดรับ นายกฯ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว	30
20	แนวหน้าออนไลน์	กมธ. ป.ป.ช. เชิญ 'วิชา มหาคุณ' ช่วยตอกปมมาตรฐานจริยธรรม 'ธรรมนัส'	31
21	แนวหน้าออนไลน์	'วิเชียร' แจง 'กมธ.งบฯ65' ล่ม ไม่เกี่ยว 'พปชร.' ยกโขยงประชุมใหญ่ ขอนแก่น	32

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	คมชัดลึกออนไลน์	ไฟต์บังคับ "ทอน - อานนท์" เสี่ยงลงถนน	34
2	มติชนออนไลน์	รายงาน : แก่ รัฐธรรมนูญ เพื่อไทย พลังประชารัฐ ความฝัน 'ร่วม'	36
3	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	จับตา "พลังประชารัฐ" จัดทัพรับเลือกตั้ง	37
4	คมชัดลึกออนไลน์	ส่อง "ทรงชัย" นายก อบต. ราชาทะเว	39
5	คมชัดลึกออนไลน์	หนึ่งปี 'แคร์' 'โทนี่' คะนองศึก	41
6	ไทยโพสต์ออนไลน์	"ลุงป้อม - น้องธรรมนัส"	43
7	สยามรัฐออนไลน์	เช็ครอยร้าว "เพื่อไทย - ก้าวไกล" !	45
8	ข่าวสดออนไลน์	บทบรรณาธิการ - ตัดอำนาจ ส.ว.	47
9	ไทยรัฐออนไลน์	การเมืองใน พปชร. (รักชม)	48
10	ไทยรัฐออนไลน์	จะเอา 2 ไบ	50
11	ไทยรัฐออนไลน์	ไม่ศึกษาบทเรียนในอดีต	52
12	ไทยรัฐออนไลน์	อย่าแตะกล่องดวงใจ	53
13	เดลินิวส์ออนไลน์	แก่ รธน. ประโยชน์ตกที่นักการเมือง	54
14	มติชนออนไลน์	09.00 INDEX ไพเชียว ธรรมนัส พรหมเผ่า โลด ภายใต้ สโลแกน "ใจถึง ฟังได้"	56
15	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	'ธรรมนัส' กระชับอำนาจ 'พปชร.' เล็งเก้าอี้ 'มท.1' ขยายฐานเสียง	57

กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ



วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์สันตติ ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายอัมษโรค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภูมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่เพ็ญ เอี่ยมวิโรจน์ไพศาล มารดาของนางพิไลวรรณ กนกทัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน ศาลา 3 กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมรอบรู้

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12



วันที่ 18 มิถุนายน 2564 พ.ต.อ.จรงค์วิทย์ ภูมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ผ่านระบบออนไลน์ เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอ้างอิง

17 มิ.ย. 2564 16:50 น.

"ธรรมนัส" ลั่น พร้อมนั่งเลขานุการ พปชร. ถ้าพรรคไว้วางใจ - ไม่เคลียร์ใจ "อนุชา"



"ธรรมนัส" ลั่น พร้อมนั่งเลขานุการ [พปชร.](#) ถ้าสมาชิกพรรคไว้วางใจ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด บอก ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจ "เสี้ยมแฮงค์" เราเป็นพี่น้องกัน เผย ปรับโครงสร้าง กก.บห.ใหม่แน่ เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้ง

วันที่ 17 มิ.ย. ร้อยเอก [ธรรมนัส พรหมเผ่า](#) รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พรรคพลังประชารัฐ ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ ตนจะเข้าร่วมด้วย ที่ศูนย์แสดงสินค้าของจังหวัดขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคในครั้งนี้อย่างไรหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า วาระสำคัญอย่างหนึ่งที่สื่อมวลชนทราบ คือการปิดงบดุลประจำปี แต่ก็ยังมีวาระอื่นๆ ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะเดินทางมาด้วยตนเองคงจะมอบนโยบายตอนเช้าว่า จะให้ทำอะไรบ้าง

เมื่อถามว่า มีรายงานข่าวว่า จะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ก่อนข้างจะชัวร์ว่า จะมีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคใหม่

เมื่อถามว่า ชื่อร้อยเอกธรรมนัส มีข่าวว่า จะถูกเสนอให้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า อันนี้ไม่ทราบ ซึ่งต้องแล้วแต่สมาชิกพรรค

เมื่อถามว่า หากสมาชิกพรรคเสนอชื่อขึ้นมา ก็พร้อมที่จะรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคใช่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับว่า เมื่อมีการเสนอชื่อมาแล้วสมาชิกพรรคเลือกหรือไม่ ถ้าพี่น้องสมาชิกพรรคพลังประชารัฐให้ความไว้วางใจ ตนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เมื่อถามว่า ในฐานะเป็นหนึ่งในแกนนำพรรคพลังประชารัฐ อยากเห็น ทิศทางและอนาคตพรรคอย่างไร ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายพรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเมืองมองว่า พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเฉพาะกิจ อยากจะกราบเรียนว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตนพยายามจะแสดงให้เห็นว่า พรรคพลังประชารัฐ โดยการนำของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในฐานะหัวหน้าพรรค เราไม่ได้เป็นพรรคเฉพาะกิจ เราเตรียมที่จะปรับแผนสู่ศึกการเลือกตั้งในครั้งหน้า ตอนนี้เราวางแผนหลายๆ อย่าง ดังนั้นการประชุมในวันพรุ่งนี้ จะเป็นการกำหนดทิศทาง เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจอีกต่อไป เราจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีความมั่นคง

เมื่อถามว่า มีการมองกันว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้เป็นเพราะเกิดความขัดแย้งภายในสูง ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้ง พลเอกประวิตร เข้าสู่เวทีการเมือง มาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาชน และเป็นหัวหน้ามาปีกว่า ท่านเห็นอะไรเยอะ อดีตท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบก และดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มา ท่านมองออกกว่า จะต้องทำอะไรให้กับพรรคพลังประชาชน เพื่อกำหนดทิศทางในอนาคต

เมื่อถามว่า กลุ่มต่างๆ ในพรรคที่มีหลายกลุ่ม หลังปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรค ควรจะสลายกลุ่มอย่างไร หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า คิดว่าหลังจากพฤษภาคมนี้ น่าจะไม่มีกลุ่มก้อนอะไรเรา คือ พลังประชาชน คือครอบครัวพลังประชาชน

เมื่อถามว่า หากสมาชิกพรรคเสนอชื่อร้อยเอกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรค จะต้องเคลียร์ใจกับนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชาชน คนปัจจุบันหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้วตนกับพี่แสงค์ มีความสนิทสนมกันอยู่แล้ว ผมไม่เคยมีปัญหากับพี่แสงค์ และไม่เคยมีปัญหากับใคร แต่สื่อออกมาเหมือนกับเรามีปัญหากันจริงๆ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่มี เราพี่น้องกัน

เมื่อถามว่า หลังจากการประชุมในวันพฤษภาคมนี้มีการมองกันว่า พรรคพลังประชาชนจะเริ่มนับหนึ่งเพื่อขยายฐานเสียงในพื้นที่ภาคอีสาน ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ทุกพรรคมองเหมือนกันหมด ซึ่งอยู่ที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละพรรค

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2118270>

เดลินิวส์

พฤษภาคมที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 19.39 น.

พปชร. ปรับโครงสร้างใหม่ 'บิ๊กป้อม' หน. - 'ธรรมนัส' เลขาฯ

"พปชร."ผ่าโครงสร้างใหม่ลงตัว"ประวิตร"นั่ง หัวหน้าพรรค ต่อ "สุริยะ-สันติ-วิรัช-ไพบูลย์" รั้งรองหัวหน้า "ธรรมนัส"ยึด เลขาฯ "สมศักดิ์"ค้ำ ปร.ยุทธศาสตร์ฯ ด้าน "จักรพันธ์-ประสิทธิ์" โผล่ นั่ง กก.บห. แทน "ณัฐพล-พูนพิงษ์"



เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่การประชุมใหญ่สามัญพรรค จะมี ส.ส.เกือบทั้งหมดขาดเพียงไม่กี่คนจากที่แจ้งชื่อไว้ เข้าร่วมการประชุม รวมถึง ส.ส.กลุ่มสามมิตร และ ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ เข้าร่วมประชุมด้วย ขณะที่สมาชิกพรรคจะมาจาก จ.นครราชสีมา 120 คน และ จ.ขอนแก่น 250 คน ส่วนการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่ พล.อ.ประวิตร จะลาออกจากหัวหน้าพรรค จากนั้นที่ประชุมจะเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ โดยจะที่ประชุมกำหนดจำนวนกรรมการบริหารพรรคก่อน จากนั้น เสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหนือญูญิก และนายทะเบียน โดยเลือกตั้งตามลำดับ โดยเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคตามเดิม ขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคเวลานี้ ไม่น่ามีอะไรพลิกโฉมแล้ว โดยจะเสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ จากเดิมเป็นรองหัวหน้าพรรค ขยับไปเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ แทนนายอนุชานาคาคัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ตำแหน่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน เป็นเหนือญูญิกพรรค และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค

ขณะที่ตำแหน่งอื่นๆ อย่างรองหัวหน้าพรรค ผอ.พรรค ซึ่งเป็นอำนาจหัวหน้าพรรคแต่งตั้ง คาด พล.อ.ประวิตร จะแต่งตั้งภายหลัง โดยรองหัวหน้าพรรคจาก 10 คน จะปรับลดลงเหลือ 4-5 คน ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ซึ่งปัจจุบันเป็น ผอ.พรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ ในส่วนของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ที่เป็นรองหัวหน้าพรรค ยังอยู่ในกรรมการบริหารพรรค และจะได้รับตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรค ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของ พล.อ.ประวิตร ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงสร้างพรรคดังกล่าวเป็นที่ตกลงกันได้ของแกนนำพรรคทุกกลุ่ม นอกจากนั้น ในส่วนของรายชื่อ กก.บห. ส่วนใหญ่สัดส่วนแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะมี นายจักรพันธ์ พรนิมิตร และนายประสิทธิ์ มะหะหมัด ส.ส.กทม. เข้ามาแทนที่ใน กก.บห. แทนนายณัฐพล ทีปสุวรรณ และนายพูนพิงษ์ ปุณณกันต์ ที่ต้องคดีชุมนุมกลุ่ม กปปส. จนต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี และส่งผลกระทบต่อตำแหน่งภายใน พรรค.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/850639>

เตลิวีส์

พฤษภาคมที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 20.30 น.

เอาแน่! 'บิ๊กป้อม' ตอบชัด 'พปชร.' ต้องปรับโครงสร้าง

“บิ๊กป้อม”บอก”สุริยะ-สมศักดิ์”พปชร.จำเป็นต้องปรับโครงสร้าง ตำแหน่งเลขาฯให้ที่ประชุมพรรคตัดสินใจ



เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่าย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะแกนนำกลุ่มสามมิตร ได้เดินทางเข้าพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ที่มูลนิธิปารอยต่อฯ โดยใช้เวลาเข้าพบประมาณ 30 นาที

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวกับทั้ง 2 คนว่า พรรคจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคก็ให้ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคในการประชุมพรรคใหญ่สามัญในวันที่ 18 มิ.ย. และอยากให้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เห็นพรรคมีเอกภาพ

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/850591>

MATICHON ONLINE

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - 08:34 น.

จับตาประชุมใหญ่ พปชร. ‘บิ๊กป้อม’ จัดทัพใหม่ ธรรมนัส พร้อมนั่งเลขาฯ ‘สมศักดิ์’ จ่อ ปธ.ยุทธศาสตร์



จับตาประชุมใหญ่พปชร.วันนี้ “บิ๊กป้อม” จัดทัพใหม่ “ธรรมนัส” ผงาดเลขาฯ “สุริยะ-สันติ-วิรัช-ไพบูลย์” นั่งรองหัวหน้า “สมศักดิ์” จ่อปธ.ยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชาชนรัฐ(พปชร.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น บรรดาแกนนำพรรคและส.ส.พรรคเกือบ อาทิ ส.ส.กลุ่มสามมิตรและส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ เข้าร่วมประชุม และสมาชิกจากจ.นครราชสีมา 120 คน และจ.ขอนแก่น 250 คน แนวทางการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคชุดใหม่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค จะลาออกให้กก.บห.พรรคฟื้นฟูสภาพ เปิดทางให้ที่ประชุมฯ เลือกตั้งกก.บห.ชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมจะกำหนดจะจำนวนกรรมการบริหารพรรคก่อน จากนั้นเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหนือญิกและนายทะเบียน ตามลำดับ

โดยจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคตามเดิม พร้อมเสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากเดิมเป็นรองหัวหน้าพรรค ไปเป็นเลขาธิการพรรค แทน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ขณะที่ตำแหน่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง คือ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการแรงงานเป็นเหนือญิกพรรค และนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค

ส่วนตำแหน่งอื่น เช่น รองหัวหน้าพรรค ผู้อำนวยการพรรค ซึ่งเป็นอำนาจของหัวหน้าพรรคแต่งตั้งคาดว่า พล.อ.ประวิตร จะพิจารณาแต่งตั้งในภายหลัง ขณะที่รองหัวหน้าพรรคจากเดิม 10 คน จะปรับลดลงเหลือ 4-5 คน ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการพรรค นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เป็นรองหัวหน้าพรรค ยังอยู่ในกรรมการบริหารพรรค และจะได้รับตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคแทน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2782312

MATICHON ONLINE

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - 09:26 น.

วิรัช คอนเฟิร์ม ปรับโครงสร้างพรรค พปชร. คนเก่า - ใหม่ ยังอยู่พร้อมหน้า



วิรัช คอนเฟิร์ม ปรับโครงสร้างพรรคพปชร. ยังอยู่พร้อมหน้า แแซว สื่อลงหมดเหมือนนั่งอยู่ด้วย

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 18 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าการประชุมวันนี้มีสมาชิกในการประชุมจาก จ.นครราชสีมา 120 คน โดยเป็นสมาชิกที่อยู่พื้นที่ติดกับขอนแก่นและจ.ขอนแก่น 250 คน ส่วนที่ก่อนหน้านี้มีสื่อ แคนดิเดต เผยแพร่ทางสื่อมวลชนเลขาฯพรรค ก็ถือว่าใกล้เคียง และจะมีการเสนอเพียงชื่อเดียว ถึงเวลานี้แล้วคงอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงน่าจะเรียบร้อย ฉะนั้นสิ่งที่จะพูดไปก่อนล่วงหน้าขอให้อ่านในที่ประชุมก่อน เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

กล่าวว่า ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งหมด ทั้งคนเก่าและว่าที่คนใหม่อยู่พร้อมกันหมด วันนี้ทุกอย่างข่าวลงไปหมดแล้ว จึงไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไร ข่าวลงเรียบร้อยแล้ว

เมื่อถามว่าข่าวที่ออกมาตรงหมดใช่หรือไม่ ทั้งตำแหน่งเลขาฯและรองหัวหน้าพรรค นายวิรัช กล่าวว่า เหมือนกับสื่อที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์เลย โดยจำนวนรองหัวหน้าพรรคที่ลดลงก็น่าจะร่วมถึงการลดจำนวนกรรมการบริหารพรรคด้วย ส่วนจะเหลือประมาณกี่คนยังไม่ทราบ แต่เดี๋ยวก็น่าจะรู้

เมื่อถามว่าเปลี่ยนตัวเลขฯ ด้วย เพื่อเตรียมผู้สืบทอดตั้งใช่หรือไม่ นายวิรัช กล่าวว่า เป็นเรื่องอีก 2 ปีข้างหน้า เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม บอกว่าอยู่ครบเทอม

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2782358

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 09.45 น.

'สามมิตร' ไม่น้อยใจ! 'สมศักดิ์' โยน 'บิ๊กป้อม' ตัดสินใจปม 'เลขาฯพปชร.'



เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าร่วมประชุมใหญ่พรรค ถึงกระแสข่าวเปลี่ยนเลขาธิการและกรรมการบริหารพรรค ว่า ก็ไม่มีอะไร ได้มีการพูดคุยกันแล้ว ว่าหัวหน้าพรรคตัดสินใจอย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น พรรคต้องมีเอกภาพ เรื่องที่เราต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องของประชาชน โควิด-19 ที่จะต้องร่วมกันแก้ปัญหา สำหรับตนและพี่น้องที่ทำงานร่วมกันมาก็ไม่มีปัญหาอะไร

เมื่อถามถึงความชัดเจนในการเปลี่ยนเลขาธิการพรรค นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยน หรือเปลี่ยนอย่างไร หัวหน้าพรรคให้มาว่ากันในที่ประชุม โดยไม่ต้องลาออกหรือทำอะไร โดยขอให้พวกเรารักกัน ซึ่งยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร

เมื่อถามต่อว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลขาธิการพรรค กลุ่มสามมิตรจะน้อยใจหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเลขาธิการก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะน้อยใจอะไร เพียงแต่อยากที่บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ด้วยดี และพรรคการเมืองที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารสมควรทำให้เกิดความเรียบร้อย ไม่รู้ร่ำม เพราะมีเรื่องใหญ่รอให้แก้ปัญหายู่

ส่วนการปรับเปลี่ยนจะทำให้พรรคดีขึ้นหรือไม่ นายสมศักดิ์ ระบุว่า เท่าที่ทราบตอนนี้มีหลายคนเป็นแคนดิเดตเลขาธิการ ซึ่งก็แล้วแต่หัวหน้าและที่ประชุมของพรรค หากตัดสินใจอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง เรามีประสบการณ์กันมาเยอะแล้ว ไม่สมควรจะถือตัวเองเป็นเอกเทศ ถ้าไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิด ก็จะพากันทำลายอะไรต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะนี้แน่นอน เราต้องประคองกันไปให้ผ่านพ้น ซึ่งกว่าจะเลือกตั้งใหม่ก็เกือบ 2 ปี

เมื่อถามว่า การปรับโครงสร้างพรรคจะไม่กระทบต่อเก้าอี้รัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องผลกระทบกันเลย ที่ผ่านมา เท่าที่อยู่กันมาก็พึงพอใจตามอัตรภาพ เพราะตอนนี้สถานการณ์รัฐบาลคือเป็นพรรคร่วม จะไปตีอกชกตัวว่าอยากได้ตรงนั้นแล้วไม่ได้ และต้องมีปัญหาต่างๆ เราอย่าไปทำอย่างนั้น ซึ่งสังคมจะไม่ยอมรับ วันนี้ตนไม่ทราบว่าจะกระทบตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ และไม่กล้าตอบ เพราะไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้ว

เมื่อถามต่อว่า บทบาทของกลุ่มสามมิตรภายในพรรคจะลดลงหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อาจลดลงอย่างหนึ่งและไปเพิ่มอย่างหนึ่ง แต่พวกเราไม่มีคำว่ากลุ่มสามมิตร มีแต่สื่อมวลชนที่ยังให้เกียรติเรียกอยู่ แต่ก็ไม่ต้องให้เกียรติเรา เพราะเราไม่ค่อยอยากจะได้ยิน

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/581146>

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - 10:13 น.

‘อนุชา’ เผยแล้วแต่หัวหน้าพรรค ปมหลุดเลขาฯพรรค พปชร. ย้ำไม่มีปัญหาขัดแย้งภายใน



‘อนุชา’ เผย หัวหน้าว่าอย่างไรก็จบตามนั้นไม่มีประเด็นอะไรไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้น ปมหลุดเลขาฯพรรคพปชร. ย้ำไม่มีปัญหาขัดแย้งภายใน

เมื่อเวลา 09.25 น. วันที่ 18 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกกับกระแสข่าวไม่ได้เป็นเลขาฯพรรค ว่า ก็ไม่ได้เป็นอย่างไรแล้วแต่สมาชิก แล้วแต่หัวหน้าพรรค ทุกอย่างลงตัวทั้งหมดไม่มีข้อขัดแย้งอะไรภายในพรรค รวมถึงไม่มีปัญหาภายในพรรคแน่นอน

เมื่อถามว่าช่วงเช้าวันนี้ได้มีการพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ ในกรณีที่มีชื่อนิ่งเก้าอี้เลขาฯแทน นายอนุชา กล่าวว่า ไม่ได้พูดคุย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรค เพราะพรรคต้องเดินต่อ ไม่มีข้อขัดแย้งขอให้มั่นใจได้ เมื่อถามย้ำว่าความสัมพันธ์กับร.อ.ธรรมนัสเป็นอย่างไรบ้าง นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มีอะไรที่ทำงานร่วมกันมาโดยปกติ ขออย่าไปคิดอะไรเรื่องส่วนตัวไม่มีตนไม่มีเรื่องของการแตกแยกอยู่แล้ว เราทำงานกันอย่างพี่น้องอย่างน้องไม่คิดอะไรเพราะทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อย พรรคต้องเดินไปข้างหน้าและตนก็สนับสนุนและทำงานเพื่อพรรค ตามเจตนารมณ์ของสมาชิกพรรคและหัวหน้าพรรค อย่างเต็มกำลังความสามารถ

เมื่อถามว่าหากผลประชุมพรรคออกมาในวันนี้จะรับได้ใช่หรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับเรื่องรับได้หรือไม่ เพราะพรรคต้องเดินต่อไป ขอยืนยันไม่มีปัญหาอย่างอื่นความขัดแย้งไม่มี ถามว่าผู้ใหญ่ในพรรคได้พูดคุยถึงเรื่องนี้บ้างหรือยัง นายอนุชา กล่าวว่า ไม่มี ทุกอย่างยังรักสามัคคีกันในพรรคไม่มีอะไร

เมื่อถามว่าเพราะอะไรถึงจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเลขาฯพรรค นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้มันไม่มีอะไรเพราะความเป็นพรรคสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อการเดินไปข้างหน้า ไม่ยึดติดอะไร ในพรรคเรามีบุคลากรมากมายมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคนรุ่นใหม่ จำนวนมากที่พร้อมจะเป็นผู้บริหาร ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นใครคนใดคนหนึ่ง

เมื่อถามว่าที่ผ่านมานายอนุชาเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นความผิดจนถึงขนาดต้องเปลี่ยนตัวเลขาฯพรรค นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องความผิดหรือไม่ผิดคงไม่ใช่ประเด็น ในการที่พรรคจะเดินไปข้างหน้า เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เรามีคนรุ่นใหม่มีบุคลากรมากมายที่จะเข้ามาทำงานในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง แต่เหนืออื่นใดก็ไม่ต้องห่วงเพราะหัวหน้าพรรคเอาอยู่อยู่แล้ว ซึ่งหัวหน้าพรรคเป็นที่รักของคนอื่นอยู่แล้ว และบารมีของหัวหน้าพรรคจะนำพาองคาพยพ เดินไปข้างหน้าได้แน่นอน

เมื่อถามว่ามีส.ส.ให้กำลังใจบ้างหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องพวกนี้ไม่ต้องมีการให้กำลังใจกันเพราะมันไม่ใช่ประเด็น โดยส่วนตัวในเรื่องตำแหน่งตนไม่ยึดติดอยู่แล้วเพราะตนทำงานเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากที่ตนเป็นข่าวน้อยมาก ไม่มีการให้ข่าวหรือปล่อยข่าว เป็นคนรักพวกรักพ้อง

เมื่อถามว่าหลังจากนี้มีกระแสว่าอาจถูกโยกไปเป็นประธานวิปรัฐบาล ได้มีการทาบถามมาแล้วหรือไม่ นายอนุชา กล่าวว่า ในเวลานี้ยังไม่มีการพูดคุยกันเลย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรค ซึ่งหัวหน้าว่าอย่างไรก็ทำตามนั้นไม่มีประเด็นอะไรไม่มีการต่อรองอะไรทั้งสิ้น

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2782421

18 มิถุนายน 2564 10:15 น.

"ธรรมนัส" พร้อมลบบภาพพรรคเฉพาะกิจ หากเป็นเลขฯ พปชร. ยันไม่มีปัญหา กับ "อนุชา" บอกเป็นพี่เป็นน้อง เพิ่งกินข้าวด้วยกัน



เมื่อเวลา 18 มิ.ย. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมช.เกษตรและสหกรณ์ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐว่า ต้องดูว่าสมาชิกจะเสนอชื่อใครบ้าง ส่วนจะเสนอคนเดียวหรือไม่ ตนไม่มั่นใจ แต่ชื่อหัวหน้าพรรคจะเสนอคนเดียวอยู่แล้ว

เมื่อถามว่า นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค ระบุว่า เลขาธิการพรรคทั้งคนใหม่ คนเก่าพูดคุยกันดี แสดงว่ามีการเคลียร์ใจกันแล้วใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ขอเรียนว่าตนกับ นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน ไม่เคยมีปัญหาอะไรกัน เป็นพี่น้องกันก็คุยกันมาโดยตลอด เมื่อกี้ก็เพิ่งรับประทานอาหารด้วยกัน

เมื่อถามว่า ท่านมีคุณสมบัติอะไรที่สมาชิกพรรคจะเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคคนต่อไป ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนก็ไม่มั่นใจว่าสมาชิกจะเสนอใครบ้าง แต่ถ้าเสนอชื่อตน ตนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

เมื่อถามว่า เลขาธิการพรรคคนใหม่จะเปลี่ยนแปลงพรรคไปในทิศทางใด ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่างที่เรียนว่า ในการเลือกตั้งปี 2562 สังคมมองว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคเฉพาะกิจ ซึ่งตนขอยืนยันว่าเราไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ และหลังจากวันนี้เราก็จะกำหนดทิศทางและนโยบายเพื่อให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่มีความเข้มแข็งต่อไป และจะลบบภาพพรรคเฉพาะกิจออกไปด้วย

เมื่อถามว่าจะสลายกลุ่มก้อนภายในพรรคด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า หากสังเกตให้ดีเวลาพรรคมีศึกเลือกตั้ง เราทุกคนจะลงไปช่วยกัน เราไม่มีแยกกัน แต่เวลาอยู่ด้วยกันอาจจะมีบ้าง เพราะต่างคนต่างพ่อต่างแม่ เป็นเรื่องปกติ แต่ท้ายที่สุดเราก็ไปด้วยกัน

เมื่อถามว่า การเปลี่ยนเลขาธิการพรรคตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมเรื่องการจัดตั้งใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า อย่างที่เรียนว่าเราจะทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่มีความเข้มแข็ง พรรคการเมืองเป็นสถาบันที่ประชาชนเลือกมาทำหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและรัฐบาล สิ่งสำคัญที่สุดเราจะทำประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะประชาชนระดับฐานราก มีปัญหาอีกมากที่เราจะต้องแก้ ต่อไปการทำงานของพรรคต้องมองในหลายมิติ

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากเป็นเลขาธิการพรรค จะขยับขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า "คงไม่คิดไปถึงตรงนั้น ขอทำหน้าที่ให้ดีกว่า และทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรี"

ผู้สื่อข่าวรายถามด้วยว่า เมื่อคืนนอนหลับสบายหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า "นอนหลับสบายดี"

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/253912>

กรุงเทพธุรกิจ

18 มิถุนายน 2564

'ประวิตร' นั่งหัวหน้าพรรค พปชร. แบบไร้คู่แข่ง 'ธรรมนัส' เลขานฯ 'อนุชา' ถอนตัว



"พปชร." เขย่า โครงสร้าง เลือกกก.บห. ชุดใหม่ "ประวิตร" ไขก๊อก ก่อนถูกเสนอชื่อนั่งหัวหน้าพรรคต่อ แบบไร้คู่แข่ง "ไพบูลย์" ขง "ธรรมนัส" เป็น เลขานพรรค ด้าน "สามมิตร" ดัน "อนุชา" สู้ ก่อนขอถอนตัวเปิดทางคนรุ่นใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าเมื่อที่ประชุมได้รายงานผลดำเนินการประจำปี และงบบุคลากรของพรรค ซึ่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วจากนั้นได้เข้าสู่วาระอื่นๆ โดยนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรคได้แจ้งที่ประชุมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคมีหนังสือแจ้งถึงกรรมการบริหารพรรคว่ามีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 15 กำหนดว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด แล้วแต่งตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ขึ้นมาแทน

จากนั้น นายไพบูลย์ นิตติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเมื่อหัวหน้าพรรคลาออกต้องดำเนินการเลือกใหม่ในที่ประชุมใหญ่พรรค ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ได้เสนอที่ประชุมถึงสัดส่วนกรรมการบริหาร จำนวน 26 คน ก่อนจะเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร ให้กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้ง โดยไม่มีใครเสนอชื่อคนอื่นแข่ง จากนั้นสมาชิกได้ลงคะแนนลับ ซึ่งปรับวิธีการจากเดิมให้สมาชิกเดินไปหย่อนบัตร ก็ให้สมาชิกนั่งที่โต๊ะ แล้วมีเจ้าหน้าที่พรรคนำหีบลงคะแนนมาให้สมาชิกหย่อน เพื่อรักษาระยะห่าง และถือเป็นการลงคะแนนแบบลับแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายไพบูลย์ ยังได้เสนอชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค ขณะที่นายชูศักดิ์ ศิริมานนท์ ส.ส.สุโขทัย จากกลุ่มสามมิตร ได้เสนอชื่อนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคด้วย แต่นายอนุชาได้ลุกขึ้นแจ้งที่ประชุมขอถอนตัว เนื่องจากได้ทำหน้าที่เลขาธิการพรรคมาแล้วและขอเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงาน

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944168>

กรุงเทพธุรกิจ

18 มิถุนายน 2564

'ธีรภัทร์' เชื่อ 'พปชร.' ปรับโครงสร้างเตรียมเลือกตั้ง ซ้ำไม่เปลี่ยนตัว "ประยุทธ์" คนไม่เลือก



นักวิชาการ มอง พลังประชารัฐ ปรับโครงสร้าง เพื่อเตรียมเลือกตั้ง แต่เชื่อคนมีคุณภาพ จะไม่เลือกรัฐบาลที่สร้างความเสียหาย - ไม่เปลี่ยนตัว "ประยุทธ์" คนไม่เลือก

นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงการเสนอญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปรับระบบเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียว เป็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบว่า ระบบเลือกตั้งดังกล่าวทำให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ คือ พรรคเพื่อไทย และ พรรคพลังประชารัฐได้เปรียบ ส่วนพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กเสียเปรียบ เพราะระบบเลือกตั้งด้วยบัตรใบเดียวเป็นประโยชน์มากกว่า

เมื่อถามว่าการปรับโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐ มีความเชื่อมโยงกับการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องระบบเลือกตั้งหรือไม่ นายธีรภัทร์ กล่าวว่า การเปลี่ยนโครงสร้างภายในของพรรคพลังประชารัฐ แน่แน่นอนว่า เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง ตามระบบการเมืองที่เขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่การกำหนดนโยบาย หรือ ยุทธศาสตร์สู่การเลือกตั้งนั้น ผมมองว่านโยบายของรัฐบาลล้มเหลว พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคเสียเปรียบ เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไม่ทำนโยบายที่หาเสียงได้สำเร็จ ในเชิงนโยบายของรัฐบาล ต่อการแก้ปัญหา โดยเฉพาะ เศรษฐกิจ ทำไม่ได้ และยังพาประเทศแย่

"การแก้ปัญหาของรัฐบาล ด้วยการกู้เงิน แบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาล การใช้นโยบาย หรือยุทธศาสตร์การเมืองเรียกคะแนนนิยม ผ่านการแจกเงิน ใช้โครงการนโยบายประชานิยม เชื่อว่าประชาชนจะมองออกว่าจะเลือกพรรคหรือผู้นำที่ล้มเหลวทั้งเชิงนโยบาย และการบริหาร ผมเชื่อว่าปัจจุบันคนมีคุณภาพมากขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งหน้า จะเลือกรัฐบาลที่สร้างความเสียหายให้ประเทศอีกทำไม" นายธีรภัทร์ กล่าว

เมื่อถามว่า หากพรรคพลังประชารัฐ อยากชนะเลือกตั้งต้องเปลี่ยนตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายธีรภัทร์ กล่าวว่า "ประชาชนที่คิดแบบผม คงไม่เลือก".

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944174>

กรุงเทพธุรกิจ

17 มิถุนายน 2564

"มาตามเตียร์" ปัด "ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์" ย้ายพรรค - รับมีคนทาบทาม



"มาตามเตียร์"ปัด"ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์"ย้ายพรรค-รับมีคนทาบทาม ชี้ไม่ใช่เวลาคิด ขอเดินทางทำงานช่วย ปชช.

น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แกนนำกลุ่มดาวฤกษ์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ เกี่ยวกับกระแสข่าวย้ายพรรคของนายศิริพงษ์ รัสมิ์ ส.ส.เขตหนองจอก พรรคพลังประชารัฐ ว่า เรื่องดังกล่าวนายศิริพงษ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแล้วว่าไม่เป็นความจริง เป็นปัญหาภายในของทางนายสำราญ ตลับเพ็ชร หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขตหนองจอก กับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเขาจะออกไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น แต่สาเหตุที่นายศิริพงษ์ ถูกนำเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น นายศิริพงษ์ ได้โทรไปถามนายสำราญ ก็ยังได้คำตอบที่ไม่ชัดเจน ทราบเพียงว่ามีปัญหาภายใน และเรื่องอนาคตทางการเมืองที่นายสำราญจะหันไปเล่นการเมืองท้องถิ่น จึงไม่ทราบจริงๆ ว่าสาเหตุมาจากอะไร

"ส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์"ทุกคน วันนี้ยังเป็น ส.ส.ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐ ไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้น ถึงมีเหตุการณ์ในลักษณะที่นายสำราญออกมาให้สัมภาษณ์ แต่ขอยืนยัน พวกเราไม่ได้คิดเรื่องย้ายพรรค เพราะเวลานี้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 ทั้งเรื่องวัคซีนและช่วยชาวบ้าน"น.ส.วทันยา ระบุ

เมื่อถูกถามว่า มีโอกาสที่กลุ่มดาวฤกษ์จะไม่อยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ น.ส.วทันยา กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องย้ายหรือไม่ย้ายพรรค แต่ในทางการเมืองก็เป็นเรื่องปกติที่จะได้รับการทาบทามหรือชักชวน ซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มเราแค่กลุ่มเดียว แล้วถ้าฟังจากที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะอยู่จนครบเทอมนั้น แสดงว่าอนาคตยังอีกยาว จึงยังไม่ใช้เวลามานั่งคิดว่าจะย้ายพรรคหรือไม่ย้ายพรรค

เมื่อถูกถามว่า มีกระแสข่าวว่ากลุ่มดาวฤกษ์มีคนมาจีบเยอะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร น.ส.วทันยา กล่าวว่า คงไม่ใช่ขนาดนั้น แต่เป็นเรื่องปกติที่ในสภาเราก็จะมีการคุยกันกับเพื่อน ส.ส.ในทุกรัฐ การคุยกันในเชิงทาบทามก็อาจไปทำให้คนเข้าใจผิดได้ แต่ยืนยันเราไม่คิดเรื่องย้ายพรรคเลย ตอนนี้ขอทำงานก่อน เพราะถ้ายึดดาที่นายกาพูดจะอยู่ครบเทอม ก็เท่ากับเหลือเวลาอีก 2 ปีในการทำหน้าที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

เมื่อถูกถามว่า มีกระแสข่าวว่าพรรคใหม่อย่างพรรคของ 4 กุมารก็มาจีบ พรรคกล้าก็มาจีบ จะไม่ใจอ่อนใช่หรือไม่ น.ส.วทันยา ระบุว่า จริงๆไม่ใช่การมาจีบ แต่ไม่ว่าจะเป็นนายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.คลัง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รมว.พลังงาน และนายกรณ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า ทุกคนล้วนเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพและชื่นชมการทำงาน ถือเป็นคนที่รู้จักกันอยู่ก่อนแล้ว การถามไถ่สารทุกข์สุขดิบและถามไถ่เรื่องการทำงานก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการคุยกันเรื่องการย้ายพรรค

น.ส.วทันยา ยังกล่าวถึงโครงสร้างการบริหารในพรรคพลังประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม ส.ส.กทม.ว่า หลังจาก นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ลาออก และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ถูกดำเนินคดี ทางพรรคยังไม่ได้แต่งตั้งใครมาดูแลแทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและหัวหน้าพรรค จึงเป็นแม่ทัพหลัก ที่ดูแล ส.ส. กทม.ในตอนนี้

ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ซึ่งมีข่าวว่าได้รับมอบหมายดูแลการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เป็นอะไรในเขต กทม.นั้น น.ส.วทันยา กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ ส.ส. กทม.ส.ส.ภาคอื่นๆให้ความเคารพ ดังนั้นในการทำงานที่ต้องขอคำชี้แนะ และความช่วยเหลือ บรรดา ส.ส.จึงไปขอความช่วยเหลือซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944014>

เตลิวีส์

พฤษภาคมที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 17.28 น.

ปชป. ยันดันแก่ รธน. สุดทาง ไม่หวั่นยุบสภาเมื่อไหร่

“จรินทร์” ยัน ปชป.ทำงานเต็มที่ ดันแก่ รธน.สุดทาง แม้ ส.ว.ส่อขัดขวาง ไม่หวั่นยุบสภาเมื่อไหร่ อยู่ที่นายกฯ ชี้ขาด



เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ศูนย์ประชุมมณฑลทวิพิสัยฮอลล์ จ.อุดรธานี นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ที่ร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีประเด็นการตัดอำนาจบางส่วนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีหลายประเด็น และหลายร่าง คงต้องดูว่าร่างไหนจะได้รับเสียงสนับสนุนจากฝ่ายไหน จำนวนเท่าไร ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเสียงสนับสนุนจาก 4 ฝ่าย คือ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ส.ส.ฝ่ายค้าน วุฒิสภา และประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งเหตุที่ต้องมีเสียงสนับสนุนจากประชาชนด้วย เพราะการแก้ไขบางมาตราต้องนำไปทำประชามติด้วย ส่วนเสียงจาก ส.ว.มีความสำคัญเช่นกัน โดยต้องมีเสียง ส.ว.อยู่ในฝ่ายเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 รวมถึงต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนและนโยบายที่ชัดเจนว่าเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปจนสุดทาง สุดความสามารถ เพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น รวมถึงต้องไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต้องไม่ไปแตะหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อถามว่ามี ส.ว.บางส่วนระบุว่าเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดวาระของ ส.ว.ไว้ 5 ปี ก็ต้องทำหน้าที่ 5 ปี หัวหน้าพรรคกล่าวว่า ส.ว.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จึงไม่ควรมีบทบาทในการเลือกรัฐบาลหรือเลือกนายกรัฐมนตรีแทนประชาชน ซึ่งหลักสากลก็เป็นแบบนี้ แต่ไม่ได้แปลว่าเรารังเกียจ ส.ว. หรือจะไม่ให้ ส.ว. มีอยู่ต่อไป เรายังสนับสนุนให้มี ส.ว.ทำหน้าที่กถารองกฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อถามต่อว่าถ้า ส.ว.ไม่เห็นด้วย รัฐธรรมนูญก็จะไม่ได้รับการแก้ไข นายจรินทร์ กล่าวว่า อยู่ที่ประเด็น และมาถึงวันนี้ ก็ยังไม่อยากให้เป็นรูป เพราะเป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะให้ความเห็น แต่ทั้งหมดยังไม่ใช่ความเห็นของ ส.ว. ทั้งหมด

ผู้สื่อข่าวถามว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้ได้บ่มเพาะมาถึงขั้นยุบสภาแล้วหรือไม่ เพราะพรรคพลังประชาชนจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ซึ่งมีข่าวว่าจะเปลี่ยนตัวเลขขั้วการเมืองพรรคฯ และอาจเป็นสัญญาณเตรียมการเลือกตั้งหรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า นั่นเป็นเรื่องภายในพรรคพลังประชาชน ซึ่งเราไม่เข้าไปยุ่ง แต่ถ้าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะดำเนินการการเมืองอะไร ก็ไม่ได้แปลว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งในเวลาอันใกล้เสมอไป เพราะยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วย และอยู่ที่นายกฯ ตัดสินใจว่าจะมีการยุบสภาหรือจะอยู่ครบวาระตามที่ได้ประกาศไว้

เมื่อถามว่าการที่นายกฯ พูดว่ายังไม่ถึงขั้น ยังไม่เหินนั้น หมายความว่าอยู่ครบวาระใช่หรือไม่ นายจรินทร์ กล่าวว่า ต้องไปถามนายกฯ ว่าที่พูดอย่างนั้นแปลว่าอะไร มีความตั้งใจอย่างไร แต่ไม่ว่าอายุรัฐบาลจะอยู่สั้นหรือยาว พรรคประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ จนนาทีสุดท้าย นี่คือนโยบายที่ตนยืนยันได้ และไม่ออกแวกด้วย.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/850608>

เตลิทิวส์

พฤษภาคมที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.31 น.

"สมชาย" ย้อนพรรคร่วม รบ. - ฝ่ายค้าน ส.ว. ผิดอะไรต้องปิดสวิตช์

"สมชาย" ย้อนพรรคร่วมรบ.-ฝ่ายค้าน ส.ว.ผิดอะไรต้องปิดสวิตช์ ตัดอำนาจโหวตนายกฯ ยับยู่เหลือสภาเดียว เป็นไปไม่ได้ไร้ถ่วงดุล ส.ส.



เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่รัฐสภา นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวถึงกรณีที่พรรครัฐบาล เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปิดสวิตช์ ส.ว. ตรงกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ส.ว. ทำผิดอะไรที่จะมาปิดสวิตช์อำนาจเลือก นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ เพราะตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญก็ผ่านความเห็นชอบมาจากประชาชนในการ จัดทำประชามติ เท่าที่ทราบการปิดสวิตช์ ส.ว. นั้นมี 2 ประเด็นที่มีการเรียกร้อง ได้แก่ การให้เหลือเพียงสภาเดียว โดย ยุบวุฒิสภา ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าประเทศไทยยังเหมาะที่จะอยู่ในระบบ 2 สภา เหมือนประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา แต่ที่มาของ ส.ว. จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่จะแก้ไข แต่หากจะให้ยุบเหลือสภาเดียวคงเป็นไปไม่ได้ เพราะจำเป็นต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลกับสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมาช่วยกลั่นกรองเรื่องต่างๆ อีกชั้นหนึ่ง และเชื่อว่า สังคมไทยเองก็ยังไม่พร้อม ส่วนอีกประเด็นที่มีการเรียกร้องปิดสวิตช์ ส.ว. คือการยกเลิกอำนาจในการโหวตเลือกนายกฯ ซึ่งยืนยันว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ให้มีอำนาจส่วนนี้ ในช่วง 5 ปีแรก ซึ่งเป็นในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก คสช. ไปสู่ รัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง แต่ ส.ว. ไม่ได้มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ มีสิทธิเพียงร่วมโหวตเท่านั้น ดังนั้น ถ้าสภา ผู้แทนราษฎรโหวตเลือกใครเป็นนายกฯ ส.ว. ก็แค่เห็นชอบตาม

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า วันนี้ไม่จำเป็นต้องปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะถ้ามีการยุบสภาขึ้นมา และมีการเลือกตั้ง ใหม่ หาก ส.ส. ลงเสียงมากพอที่จะโหวตใครเป็นนายกฯ ได้ ส.ว. ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร และจากการที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายมาตราที่มีการเสนอมา ตนก็ไม่มั่นใจว่าเสนอมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับประชาชนจริงหรือไม่ หรือเป็นการเสนอมา หลายมาตราเพื่อบังหน้าใช่หรือไม่ เพราะจริงๆอยากแก้ไขเพียง 3 ประเด็น คือ เรื่องบัตรเลือกตั้ง ปิดสวิตช์ ส.ว. และเรื่อง งบประมาณ ดังนั้นควรถามสังคมว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะถ้าแก้เพื่อประโยชน์ของฝ่ายการเมืองเท่านั้น ไม่ว่าจะฝ่ายไหน ประชาชนเขาก็คงก่นด่า อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ส่วนตัวไม่มีปัญหาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะได้เสนอมาตลอดว่า ให้มีการแก้ไขรายมาตรา ซึ่งหากรับหลักการแล้วก็คงไปพิจารณารายละเอียดในชั้นแปรญัตติอีกครั้ง ดังนั้น พรรคต่างๆ ที่ เสนอมาต้องอธิบายให้ได้ถึงเหตุผลแต่ปัญหาตอนนี้ ส.ว. ยังไม่ได้เห็นร่างครบทุกร่าง ทั้ๆที่จะมีการพิจารณาในสัปดาห์ หน้าแล้ว

เมื่อถามว่า หากเป็นเช่นนี้ ส.ว. จะโหวตให้เฉพาะร่างของพรรคพลังประชารัฐใช่หรือไม่ เพราะไม่มีเรื่องของการปิดสวิตช์ ส.ว. นายสมชาย กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ เพราะครั้งที่ผ่านๆ มา ส่วนตัวก็ยังโหวตให้กับร่างของฝ่ายค้านด้วยซ้ำ ดังนั้น ต้องดูว่าร่างไหนเป็นประโยชน์ อันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ และเสียเวลาบ้านเมือง ตนก็ไม่โหวตให้ แต่ยืนยันว่าการโหวต ส.ว. จะปล่อยให้โหวตกันอย่างอิสระหรือฟรีโหวต ซึ่งในวันที่ 18 มิ.ย. นี้ วิปวุฒิสภา จะมีการหารือกันเพื่อวางกรอบในการอภิปราย และสัดส่วนในการตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับ ส.ว. ด้วย ทั้งนี้ ตนไม่สามารถยืนยันได้ว่า ส.ว. จะเห็นด้วยทั้งหมดกับการคัดค้านการปิดสวิตช์ ส.ว. เรื่องอำนาจโหวตเลือกนายกฯ เพราะการพิจารณาครั้งที่แล้วก็ยังมีคนเห็นต่าง แต่เชื่อว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการยุบ ส.ว. ทั้งหมด.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/850560>

MATICHON ONLINE

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 - 16:59 น.

‘เทพไท’ ฝันอยากเห็นประชาธิปไตยไทยเป็นแบบอังกฤษ ส.ส. มาจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด



‘เทพไท’ ฝันอยากเห็นประชาธิปไตยไทยเป็นแบบอังกฤษ ส.ส.มาจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เทพไท เสนอพงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โพสต์ข้อความแสดงความเห็นเรื่องแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย ระบุว่า

การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น ผมมีจุดยืนและความคิดเห็นดังนี้

- 1.การยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีจำนวนระบบเขตเลือกตั้ง 400 คน และส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง จะเกิดผลได้ผลเสียต่อประชาชนน้อยมาก
- 2.จำนวน ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร ควรจะมีไม่เกิน 300 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสม ยุคสมัยนี้ สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นการประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน ในทุกๆ ด้านได้อีกด้วย
- 3.อยากเห็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เหมือนกับประเทศอังกฤษ ที่มี ส.ส.ที่มาจากเขตเลือกตั้งทั้งหมด ไม่เป็นรัฐธรรมนูญลูกผสมที่มี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อด้วย
- 4.ถ้าหากเป็นความจำเป็น ต้องมี ส.ส.ระบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อ ก็ควรจะมีส.ส.เขตไม่เกิน 300 คน และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ไม่เกิน 100 คน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2781583

กรุงเทพธุรกิจ

17 มิถุนายน 2564

'พิชิต' ชี้แก้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ 'เพื่อไทย - พปชร.' ได้เปรียบมากที่สุด



"พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์" ชี้แก้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ แשרอำนาจการเมืองเก่า-ใหม่ ฟันธง "เพื่อไทย - พปชร." ได้เปรียบมากที่สุด

วันที่ 17 มิ.ย. นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ลงในเฟซบุ๊ก มีเนื้อหาระบุถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาคือ เพื่อไทยกับ พปชร. จะรวมหัวกันแก้ไขระบบเลือกตั้งในรธน.ให้เป็นบัตรสองใบ เพิ่มจำนวน ส.ส.เขต ลด ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งสองพรรคนี้จะได้ประโยชน์มากที่สุด

เปลี่ยนนอกของสภาชุดนี้เป็นการแบ่ง "พรรครัฐบาล" กับ "พรรคฝ่ายค้าน" แต่เนื้อในเป็นการแบ่งระหว่าง "การเมืองเก่า" กับ "การเมืองใหม่" ถ้ามองเข้าไปข้างในทั้งเพื่อไทยและพปชร. จะเห็นว่า แกนนำส่วนใหญ่คืออดีตไทยรักไทย-พลังประชาชน-เพื่อไทย พวกเขาคือนักการเมืองกลุ่มเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร เพียงแบ่งบทบาทเล่นในเกมเลือกตั้งและเกมสภา แต่ล้วนมีผล ปย.สุดท้ายเหมือนกันคือ เข้าไปแשרอำนาจภายใต้ระบอบเดิม (ที่ไม่แตะหมวด 1-2) อนาคตใหม่-ก้าวไกลคือ alien เป็นพวกผ่าเหล่าที่เข้ากับพวกเขาไม่ได้ คุยกันไม่รู้เรื่องและต้องถูกกำจัดทิ้งเสีย

"ด้วยระบบข้างต้น การเลือกตั้งครั้งต่อไป พปชร.มีแนวโน้มเป็นพรรคใหญ่อันดับหนึ่ง นายกฯคนต่อไปคือ 2 ปี แต่ถ้าเพื่อไทยมาอันดับหนึ่งตามที่ฟันหวานกัน นายกฯคนต่อไปก็คือ 2 ปี ต่างกันแค่ใครจะเป็นแกนนำจัดตั้งรบ.โดยมี 2 ปี มานั่งหัวโต๊ะเท่านั้น! ประองตอง ประองตอง ประองตอง แก้ไขไม่แก้แค้น แก้ไขไม่แก้แค้น แก้ไขไม่แก้แค้น" นายพิชิต ระบุ

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/943985>

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.08 น.

‘อ.สุวินัย’ ฟันเปรี้ยง! หากนักการเมืองแก้ ธรณ. สำเร็จ 5 วงจรอุบาทว์จะกลับมา



‘อ.สุวินัย’ ฟันเปรี้ยง! หากนักการเมืองแก้ ธรณ. สำเร็จ 5 วงจรอุบาทว์จะกลับมา

18 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อติตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Suvinai Pornavalai” เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาดังนี้...

สรุป : หากพวกนักการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จ วงจรอุบาทว์ทางการเมืองจะกลับมาอีกครั้ง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ

(1) ระบอบทักษิณและเครือข่ายจะกลับมาเรืองอำนาจได้จากบัตร 2 ใบ เพราะพวกสส.เขตสามารถทุ่มเงินซื้อเสียงได้ง่าย

(2) สภาผู้แทนราษฎรจะกลับมาอีก ผู้เป็นส.ส. ผู้เป็นส.ว. ใช้พวกมากลากไป เป็นเผด็จการรัฐสภา

(3) การเกิดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายครั้งใหญ่แบบโครงการจำนำข้าวอีกอย่างไม่รู้จบสิ้น การเมืองจะกลับมาเป็นธุรกิจการเมืองที่ต้องถนอมทุนคืน

(4) ระบบมุ้งการเมือง พวกบ้านใหญ่นามสกุลดังจะกลับมาผูกขาดการเมืองท้องถิ่นอย่างถาวร

(5) จะได้ส.ส.น้ำเน่า หน้าเดิมนๆที่ไร้วิสัยทัศน์กลับมาสภา ทำให้ประเทศถอยหลังลงคลอง

ศ.ดร.ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ ดร.สุวินัย ภรณวลัย

.....

หลักการและเหตุผล

การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 2 : หลักการอยู่ที่ใด?

โดย ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย

/////

สันดานนักการเมืองส่วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยน

การริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 2 จึงเกิดขึ้น เพื่อสนองต่อผลประโยชน์ของ นักการเมืองโดยแท้จริง

ส.ส.ทำหน้าที่เป็น ตัวแทน หรือ agent ที่กระทำการแทน เจ้าของ/ประชาชน หรือ principle เพราะไม่สามารถให้ประชากรกว่า 60 ล้านคนมาร่วมใช้สิทธิบริหารประเทศได้โดยตรง

แต่ผลประโยชน์ของนักการเมืองเมื่อได้เป็น ส.ส.แล้วอาจกระทำการที่ไม่ตรงกับประโยชน์ที่ประชาชนอยากได้ เฉกเช่นผู้จัดการที่หากไม่ควบคุมก็จะบริหารเพื่อประโยชน์ตนเอง เช่น สร้างอาณาจักรของตนเอง แทนที่จะมุ่งแสวงหากำไรให้อันเป็นประโยชน์กับเจ้าของกิจการที่จ้างผู้จัดการมา

วิธีการควบคุมเพื่อให้ตัวแทนมุ่งทำงานเพื่อประโยชน์ของเจ้าของที่ใช้กันก็คือ สร้างกฎระเบียบโดยเจ้าของ การแก้กฎระเบียบจึงเป็นเรื่องของเจ้าของ หากใช้ลูกจ้างสะเออะเข้ามาแก้ไขเองโดยพลการไม่ หากปล่อยให้ลูกจ้างจะแก้กฎระเบียบได้เอง จะแก้อะไร ทำเพื่อประโยชน์ใคร ลูกจ้าง หรือ เจ้าของ? ไม่ต้องถามก็รู้คำตอบแล้ว

ส.ส.ในขณะนี้ก็เป็นตัวแทนไม่ต่างจากผู้จัดการที่กล่าวมาข้างต้น ขณะที่กฎระเบียบที่วานี้ก็คือรัฐธรรมนูญ โดยหลักการแล้ว ส.ส.มีหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้

แต่การจะแก้รัฐธรรมนูญให้ตนเองมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น “อำนาจสถาปนา” รัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายที่อยู่เหนือกฎหมายอื่นย่อมมิใช่หน้าที่ตัวแทนเช่น ส.ส.

หากแต่อยู่กับ ผู้มีอำนาจสถาปนา นั่นคือประชาชน

ดังนั้น ส.ส.ที่อยู่ในสภาจะแก้รัฐธรรมนูญจึงต้องถามเจ้าของ/ประชาชนเสียก่อนว่าจะแก้อะไร ยินยอมให้แก้ไขหรือไม่ ?

มิใช่หาช่องที่จะอ้างว่าแก้ไขแต่โดยเนื้อแท้เพื่อล้มล้างสิ่งที่ประชาชนกำหนดให้ปฏิบัติทั้งหมดเอาตามใจชอบ

ศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจึงวินิจฉัยในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ชัดเจนว่า ให้ “ถาม” ก่อนโดยการแสดงประชามติ แต่ก็ยังไม่เด็ดไม่หลาบจำ ทั้งหัวหงอกหัวดำ ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านเกือบทั้งหมดต่างร่วมใจแก้ไขยัยรัฐธรรมนูญ โดยอ้างประโยชน์ของประชาชน ทำไม่เรื่องอื่นจึงไม่สามัคคีเห็นตรงกันเช่นนี้บ้าง?

ร่างข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นี้จึงมีตั้งแต่แก้ไขบางประเด็น เช่น วิธีการเลือกตั้ง จนถึง ล้มล้างแล้วร่างใหม่ทั้งฉบับ เหมือนที่ผ่านมา

ถามว่ามีความชอบธรรม(legitimacy)ที่จะทำหรือไม่?

ก็ต้องบอกว่าไม่มี

เหตุก็เพราะในตอนที่เสียงจะมีสักก็พรรคหาเสียงเพื่อขอฉันทานุมติว่าจะเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญหรือหากจะแก้ก็จะแก้ที่ มาตราใด มันไม่ตรงที่ใด ผลลัพธ์ผ่านจำนวน ส.ส.ที่ได้ ประชาชนเห็นด้วยกับข้อเสนอของนักการเมืองเหล่านั้นหรือไม่ ?

คำตอบก็คือ “ไม่” !!!

พรรคที่หาเสียงว่าจะแก้ก็ได้เสียงข้างมาก จึงไม่มีข้อเท็จจริงใดสนับสนุนให้ ส.ส.ไปกระทำแม้แต่น้อย แต่พอได้เป็น ส.ส.กลับริอ่านที่จะกระทำ

เพื่อใครหากไม่ใช่ประโยชน์ของตนเอง?

รัฐธรรมนูญปัจจุบันจึงมีไขปัญหาที่แท้จริงของบ้านเมือง หากแต่นักการเมืองต่างหากที่เป็นปัญหาหลักของบ้านเมืองในปัจจุบัน เพราะรัฐธรรมนูญนี้จำกัดอำนาจ ส.ส.เอาไว้มันเอง

พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งหลาย ไม่ว่าพวกท่านนิยมสีเสื้อใด พวกท่านต้องรู้ทันพวกนักการเมืองคิดคดเหล่านี้ และจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกเขา ให้มาปล้นอำนาจไปเป็น "สมบัติส่วนตัว" ของพวกตัวเองเป็นอันขาด

ชวินทร์ ลีนะบรรจง และ สุวินัย ภรณวลัย

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/581166>

กรุงเทพธุรกิจ

18 มิถุนายน 2564

'ไพบูลย์' ลั่นเลือกตั้งรอบหน้าส่ง 'พล.อ.ประยุทธ์' นั่งบัญชาโยกย้าย เพื่อย้ำ 'สืบทอดอำนาจจากประชาชน'



"ไพบูลย์" เชื่อ 'ญัตติแก้รัฐธรรมนูญ ตั้ง ส.ส.ร.' ชัดคำวินิจฉัยศาล ระบุพร้อมหนุนญัตติพรรคฝ่ายค้าน แก้ระบบเลือกตั้ง

นายไพบูลย์ นิตติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในที่ประชุมรัฐสภา วันที่ 23 - 24 มิถุนายน ว่า ญัตติของ 3 พรรคร่วมฝ่ายค้าน และ พรรคเพื่อไทย ที่เสนอให้แก้ไขระบบเลือกตั้ง สามารถนำมารวมกับญัตติที่พรรคพลังประชารัฐเสนอ ซึ่งตนพร้อมสนับสนุนและยกมือลงมติให้ เพราะตรงกับหลักการของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐ ส่วนญัตติที่ขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ตนมองว่าไม่สามารถบรรจุในระเบียบวาระได้ เพราะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามก็ต้องรอฟังความเห็นของฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ที่จะพิจารณาวันนี้ (18 มิถุนายน) นี้อีกครั้ง

นายไพบูลย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการวิเคราะห์ว่าการแก้ไขระบบเลือกตั้งและไม่ปิดสวิชต์ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี คือ การสืบทอดอำนาจของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ว่า ตนไม่เข้าใจสืบทอดอำนาจอย่างไร เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังอยู่ในดำรงตำแหน่ง และในการเลือกตั้งคราวหน้า เลือกตั้งปี 2566 พรรคพลังประชารัฐ จะขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเช่นเดิม เพื่อเสนอตัวให้ประชาชน และหากประชาชนเลือกและได้เสียงเพียงพอ จัดตั้งรัฐบาล เท่ากับได้เสียงสนับสนุนให้พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คือ หากจะมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ คือ สืบทอดอำนาจโดยประชาชน ผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งผิดตรงไหน

“พรรคพลังประชารัฐ สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ เพราะมีความสามารถ ในการบริหารประเทศ ชื่อสัตย์สุจริต เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน ในขณะนี้ยังไม่มีใกล้เคียงกับพล.อ.ประยุทธ์” นายไพบูลย์ กล่าว.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944151>

เดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.54 น.

"ไทยสร้างไทย" ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพรรค ลุยรับฟังปัญหา ปชช.

"ไทยสร้างไทย" ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพรรค เดินหน้ารับฟังปัญหาปชช.ทุกกลุ่มทั่วประเทศ หวังให้ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายพรรค



เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ นายโกศล พลกุล เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ นายวัฒนา เมืองสุข เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายและการเมือง นายพงศกร อรรณนพพร เป็นประธาน คณะกรรมการบริหารพื้นที่ น.ต.ศิธา ทิวารี เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพรรค และนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นประธาน คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังได้กำหนดให้มีสำนักงานเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ แต่ละชุดให้มีประสิทธิภาพ อาทิ ศูนย์นโยบาย น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมข้อมูล นายเทพฤทธิ์ สีน้าเงิน เป็นผู้อำนวยการและ ศูนย์อำนวยการพรรค ดร.ณรงค์ รุ่งธนะวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้มีมติแต่งตั้งรองโฆษกพรรค 3 คน คือ นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช และ น.ส.เกณิกา ตาปสนันท์ เพื่อรับผิดชอบภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์

ด้าน น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ประกาศจะเปิดประเทศใน 120 วัน ว่า พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วย แต่กลัวว่ารัฐบาลจะทำได้ไม่ตามสัญญาอย่างที่เคยเป็นมาโดยตลอด โดยคุณหญิงสุภารัตน์ ได้เพียรเสนอแผนรับมือโควิดมาตั้งแต่เดือน ม.ค.ว่า ต้องเร่งส่งวัคซีนและส่งมาหลากหลายเทคโนโลยี รวมถึงการเร่งการตรวจเชิงรุก มาถึงวันนี้ไทยมีสายพันธุ์ของโรครุนแรงกว่ายี่ห้อวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศ โดยพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่าจะต้องฉีดให้จบโควิดให้ได้ภายในปีนี้ โดยต้องจัดหาวัคซีนมากถึง 150 ล้านโดส เพื่อคืนชีวิตปกติสุข คืนการทำมาหากิน และเปิดประเทศภายในปีนี้ให้ได้

ขณะที่ น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการที่ 3 ที่พรรคไทยสร้างไทยเสนอ คือ การเร่งเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดย พ.ร.บ.เงินกู้ที่รัฐบาลอนุมัติให้ผ่านสภามานั้น ยังเหลืองบประมาณอีกกว่า 3 แสนล้านบาท ยังไม่ลงไปถึงคนตัวเล็ก SMEs ที่เดือดร้อน กลับกู้ไม่ได้ ทั้งนี้ แม้พรรคไทยสร้างไทยเห็นด้วยกับคำแถลงการณ์เมื่อวานนี้ว่าต้องเร่งเปิดประเทศ แต่ควรเป็นไปตามแผน 3 ขั้นตอนนี้ ซึ่งคุณหญิงสุภารัตน์ ได้ประกาศไปตั้งแต่เดือน ม.ค.แล้วว่าแผนการนี้จะสามารถทำให้เปิดประเทศได้ภายในสิ้นปี สัญญาต้องเป็นสัญญาและขอให้ทำได้จริง.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/850565>

กรุงเทพธุรกิจ

18 มิถุนายน 2564

'ป.พิพัฒน์' แยม กกต. เตรียมจัดเลือกตั้ง อบต. ปลาย พ.ย.นี้ สอดรับนายกฯ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว



นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย แยม กกต.หรือ "มหาดไทย" เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง อบต. ปลาย พ.ย.นี้

วันที่ 18 มิ.ย. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ["ชวนคุยทุกเรื่องท้องถิ่นกับป.พิพัฒน์"](#) ถึงความคืบหน้าการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า กกต.และมหาดไทยหรือเตรียมเลือกตั้ง อบต.ปลาย พ.ย.นี้ เมื่อวานนี้ (17/6/64) มีแหล่งข่าวจาก กกต.แจ้งว่า เลขธิการกกต.นำทีมรองเลขาฯ และผู้รับผิดชอบเลือกตั้งท้องถิ่นประชุมหารือร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทยโดยมี ผอ.กองการเลือกตั้งฯ กรมสถ.นำทีม เพื่อวางกรอบในการกำหนดวันเลือกตั้ง อบต. โดยคาดหมายเบื้องต้นว่า หากक्रम.มีมติเห็นชอบให้ อบต.เลือกเป็นท้องถิ่นประเภทถัดไปต้นเดือน กันยายน 2564

จากนั้น กกต.จะมีมติให้มีการเลือกตั้งอบต.คาดว่า น่าจะ 1 ต.ค.2564 เพื่อส่งผลให้นายกอบต.และสมาชิกสภา อบต.พ้นจากตำแหน่งพร้อมกันในวันเดียวกันทั่วประเทศ โดยกำหนดแผนให้ ผอ.กกต.ประจำ อบต.กำหนดวันเลือกตั้งพร้อมกัน ซึ่งคาดว่า น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.หรือวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.2564

ทั้งนี้ คาดว่าเหตุผลสำคัญที่ต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจากเดิมที่เคยมีข่าวว่าจะ เป็น 29 ส.ค. 2564 คือ ทางมหาดไทยน่าจะต้องการให้ อบต.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อมิให้มีปัญหาในการบริหารจัดการ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวใน 120 วันข้างหน้า (ประมาณต้นเดือนพ.ย.64) ก็ไม่มีเหตุผลอื่นอีกที่มหาดไทยและกกต.จะต้องยื้อเวลาเลือกตั้งอบต.ออกไป

ป.พิพัฒน์

18/6/64

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944148>

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 13.27 น.

กมธ. ป.ป.ช. เชิญ 'วิชา มหาคุณ' ช่วยตอกปมมาตรฐานจริยธรรม 'ธรรมนัส'



กมธ.ป.ป.ช.เชิญ"วิชา มหาคุณ"ช่วยตอกปมมาตรฐานจริยธรรม"ธรรมนัส" ซึ่ต้องมีความละเอียดใจ รู้ผิด-ถูกโดยที่ไม่ต้องให้ถูกตรวจสอบ ปี"นายกฯ"เข้าพันตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่รัฐสภา นายธีรวัชชัย พันธุ์มาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะโฆษกคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) แถลงภายหลังการประชุม กมธ.ว่า กรณีการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรมของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการได้เชิญ นายวิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ได้มอบหมายให้รองเลขาฯ มาให้ข้อมูล โดย นายวิชา ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้อง มีจริยธรรมควรเป็นบุคคลที่โปร่งใส ซึ่งในต่างประเทศผู้ดำรงตำแหน่ง ก็จะไม่ละเอียดใจ รู้ผิดถูกเอง ส่วนของประเทศไทยทำไมต้องตรวจสอบ

"จึงขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีหากทราบว่าไม่โปร่งใสก็ควรปลดออกจากตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการใดมาตรวจสอบ ให้มีการปลดออก นอกจากนี้ กมธ.ยังได้หยิบยกคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย" โฆษก กมธ.ป.ป.ช.กล่าว

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/580879>

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 11.25 น.

'วิเชียร' แจง 'กมธ.งบฯ65' ล่ม ไม่เกี่ยว 'พปชร.' ยกโขยงประชุมใหญ่ขอนแก่น



"วิเชียร" แจง "กมธ.งบฯ65" ล่ม ไม่เกี่ยว "พปชร." ยกโขยงประชุมใหญ่ขอนแก่น อ้างพรรคอื่นก็ยังสามารถประชุมได้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่รัฐสภา นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 5 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กมธ.งบฯปี 65 วานนี้ (17 มิ.ย.) กล่าวถึงกรณีที่ต้องประชุม กมธ.ล่ม และถูกท้วงติงว่าสาเหตุของการล่ม เพราะพรรคพลังประชารัฐไปประชุมที่ จ.ขอนแก่น ว่า การทำงานของกรรมการโดยปกติมี 72 คน คือตัวแทนจาก ครม.และตัวแทนจากพรรคการเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้ว่า ภายใน 105 วัน สภาจะต้องพิจารณาให้เสร็จ ฉะนั้น จึงขึ้นอยู่กับ กมธ.ที่มาทำงานร่วมกัน ไม่ใช่แบ่งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เพราะการทำงานของ กมธ.เป็นหน้าที่ที่จะพิจารณารายละเอียดของกฎหมาย เพื่อนำไปรายงานต่อสภาให้ความเห็นหรือลงมติ ในแง่หลักการเป็นเช่นนั้น แต่ในแง่องค์ประกอบพรรคพลังประชารัฐก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคพลังประชารัฐไม่อยู่แล้วจะไม่ได้องค์ประชุม เพราะตัวแทนจาก ครม.ก็มีตัวแทนจากพรรคการเมืองอื่นก็มี หากไม่มีพรรคพลังประชารัฐองค์ประชุมก็ยังเกินจำนวนอีกมาก

เมื่อถามว่า การประชุมจะสามารถดำเนินต่อไปได้ใช่หรือไม่ นายวิเชียร กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับ กมธ. หาก กมธ.มาครบ 1 ใน 3 ก็จะสามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งเวลาในขณะนี้จำกัดพอสมควร เพราะปีนี้จำนวนวันที่ กมธ.มีน้อยกว่าปีที่แล้ว ปีนี้จึงต้องเร่งรัดการทำงาน

ถามต่อว่า หากเกิดปัญหาองค์ประชุมล่มบ่อยๆ จะทำให้การพิจารณางบประมาณล่าช้าใช่หรือไม่ นายวิเชียร กล่าวว่า ล่าช้าไม่ได้ เพราะเวลาปลายทางบังคับ ในแผนกำหนดไว้ว่าจะต้องประชุมวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 11 ส.ค. หากล่าช้าไปเท่ากับเรามีเวลาพิจารณาน้อย จึงเป็นหน้าที่ของกมธ.ทุกคนต้องช่วยกันทำงาน ซึ่งในฐานะที่ตนอยู่พรรคพลังประชารัฐ หลังจากนั้นก็จะมีการกำชับสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

เมื่อถามว่า กมธ.มีการกำหนดแล้วหรือไม่ว่าจะปิดเล่มสุดท้ายเมื่อใดก่อนส่งสภา นายวิเชียร กล่าวว่า มีแผนอยู่ แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเราได้เดินหน้าไปสักพักหนึ่ง ตอนนี้เพิ่งเข้ากระทรวงที่ 2 เท่านั้น หากดำเนินการไปสักระยะหนึ่งตั้งอนุ กมธ.เสร็จแล้ว เราก็จะกำหนดแผนที่ชัดเจน อาจจะต้องขยายเวลาในการทำงาน เช่น เดิมเลิกเวลา 21.00 น.อาจจะต้องเป็นเวลา 22.00 น.เพิ่มการทำงานในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มจำนวนชั่วโมงที่จะทำงาน

เมื่อถามว่า ทุกปีจะมีข่าวว่า ส.ส.คอยตบทรัพย์ข้าราชการเพื่อแลกกับการผ่านงบ ปีนี้ กมธ.มีมาตรการป้องกันอย่างไร นายวิเชียร กล่าวว่า เราจะต้องเตือนกัน ครั้งนี้มีหนังสือของสมาชิก กมธ.แจ้งมา เราก็เตือนกับ กมธ.ว่าหน้าที่ของกมธ.คือตรวจสอบรายละเอียดตามร่างพระราชบัญญัติ ใครกระทำนอกหน้าที่ก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/581169>



17 มิถุนายน 2564 - 12:28 น.

ไฟต์บังคับ "ทอน - อานนท์" เสี่ยงลงถนน



ศึกแก้รัฐธรรมนูญ "ธนาธร" ปลูกไม่เอาการเมืองเก่า "อานนท์" พร้อมเสี่ยงลงถนน

ศึกแก้รัฐธรรมนูญ ประเด็นระบบเลือกตั้ง “บัตร 2 ใบ” (เวอร์ชัน 2540) กับ “บัตร 2 ใบ” (เวอร์ชันก้าวไกล) ถูกยกระดับจากเรื่อง “พรรครัฐบาล” กับ “พรรคฝ่ายค้าน” เป็น “การเมืองเก่า” กับ “การเมืองใหม่” สรุพบว่า เพื่อไทยและพลังประชารัฐ หรือ “โทนี่” กับ “บิ๊กป้อม” เป็นการเมืองเก่า ส่วนพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า คือการเมืองใหม่

ด้วยเหตุนี้ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” และ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” จึงขี้อ้าวออกมาจากตึกไทยซัมมิท ชูธงรีอระบอบประยุทธ์ และหยุดการสืบทอดอำนาจรอบที่ 2

คณะธนาธร-ปิยบุตร จึงระดมล่า 5 หมื่นรายชื่อ หนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสู่สภา “แล้วจะได้ลองสูกันดูในสภา ว่าร่างของประชาชนจะถูกปิดตอกอีกหรือไม่”

ความร้อนแรงของสถานการณ์บ้านเมือง กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ทั้งในและนอกสภา เพราะมันไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา แต่เป็นการต่อสู้ระหว่าง “การเมืองเก่า” กับ “การเมืองใหม่”

สัญญาณการรุกครั้งใหม่ของปีกธนาธร สอดรับกับสแตตัสล่าสุดจากเฟซบุ๊กของ “อานนท์ นำภา” ทนายความ คณะราษฎร “เรื่องลงถนนอีกครั้ง ถ้าจำเป็นมันก็ต้องลงแหละครับ รู้ว่าเสี่ยง แต่ถ้าจะปล่อยให้บ้านเมืองล่มจมไปพร้อมประยุทธ์กับพวก มันก็ต้องออกมาสู้อีกครั้ง”

ตลกร้ายก็ตรงที่ “พีโทนี่” ถูกผลักดันให้ไปอยู่กับ “การเมืองเก่า” เนื่องจากแก้รัฐธรรมนูญ ไม่ยอมแตะหมวด 1-2 ที่เป็นความฝันอันสูงสุดของเยาวชนคนหนุ่มสาว

‘เอก-ป๊อก’ ลุย

อ่านทะเล่เกมแก้รัฐธรรมนูญ ฉบับสืบทอดอำนาจ “เสียเอก” กับ “อาจารย์ป๊อก” จึงซักรถศึก Re-Solution ออกรบ เปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2564 ที่ชั้น 5 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ โดยเปิดเกมดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ของประชาชน เข้าสู่สภาอีกรอบ

“อย่าปล่อยให้ร่างของพรรคการเมืองใหญ่ลอยนวล รวบหัวรวบหาง สืบทอดอำนาจภาค 2”

“พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์” นักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตย ได้ขยายความคำว่า “พรรคการเมืองใหญ่” ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “..เปลี่ยนนอกของสภาชุดนี้เป็นการแบ่ง พรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้าน แต่เนื้อในเป็นการแบ่งระหว่าง การเมืองเก่ากับการเมืองใหม่ ถ้ามองเข้าไปข้างในทั้งเพื่อไทย และ พปชร. จะเห็นว่า แกนนำส่วนใหญ่คือ อดีตไทยรัก ไทย-พลังประชาชน -เพื่อไทย พวกเขาคือนักการเมืองกลุ่มเดียวกันมาแต่ไหนแต่ไร เพียงแบ่งบทบาทเล่นในเกมเลือกตั้ง และเกมสภา”

อาจารย์พิชิตชี้ว่า ส.ส.เพื่อไทย และพลังประชารัฐ ก็คือคนกลุ่มเดียวกัน ที่เติบโตภายใต้ระบอบทักษิณ “อนาคตใหม่-ก้าวไกลคือ alien เป็นพวกผ่าเหล่าที่เข้ากับพวกเขาไม่ได้ คุณกันไม่รู้เรื่องและต้องถูกกำจัดทิ้งเสีย”

นักวิชาการฝ่ายเชียร์สีส้ม จะมองเห็นตรงกันว่า เลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ว่าจะเพื่อไทย หรือพลังประชารัฐ เป็น พรรคอันดับหนึ่ง “ประยุทธ์” ก็จะมีหวังโตะเหมือนเดิม

พลังเยาวรุ่น

“เยาวรุ่น” เป็นคำศัพท์ใหม่ หมายถึงเยาวชน+วัยรุ่น ที่เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ซึ่งคำนี้ ใช้กันมากในโซเชียล “ปึก้าวหน้า”

เหลืออีกเดือนเศษ ก็จะครบรอบ 1 ปี การชุมนุม 10 ส.ค.2563 ของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่ ธรรมศาสตร์ รัชสีต ซึ่งวันนั้น “รุ่ง” ปณิทยา สิทธิจิรวัฒนกุล ได้อ่านแถลงการณ์ 10 ข้อเสนอต่อสถาบันฯ

ผลสะท้อนจากการชุมนุมครั้งนั้น ได้ทำให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มี หลากหลายกลุ่ม หันไปในทิศทางเดียวกันคือ ชูธงปฏิรูปสถาบันฯ

สงครามท้องถนนแผ้วเบาออกไป เพราะการระบาดของโควิด-19 บวกกับแกนนำคนรุ่นใหม่ถูกจับกุมคุมขัง และมีคดีความติดตัว แต่สถานการณ์เฉพาะหน้า การแก้รัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองใหญ่ ไม่เตะหมวด 1-2 และรู้ กติกาเลือกตั้ง หวังแข่งพรรคก้าวไกล

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/470826>

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 - 13:00 น.

รายงาน : แก้ รัฐธรรมนูญ เพื่อไทย พลังประชารัฐ ความฝัน ‘ร่วม’



ในท่ามกลางความขัดแย้งอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 กระทั่งรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557

ในที่สุตก็มี “จุดร่วม” ในทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็พรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็พรรคเพื่อไทย ล้วนมีเป้าหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงกัน นั่นก็คือ เน้นไปยังระบบวิธีเลือกตั้ง นั่นก็คือ การย้อนกลับไปหิยบเอาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาปิดฝุ่นและสอดสวมเข้าไปในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 จากบัตร 1 ใบเป็บัตร 2 ใบ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นท่วงท่าอาการที่พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย ได้มายืนอยู่ในจุดร่วมกันอย่างมิได้นัดหมาย เพียงแต่ดำเนินไปในแบบ “นอนเตียงเดียวกัน แต่ฝันคนละอย่าง”

ถามว่าเหตุใดพรรคพลังประชารัฐซึ่งเคยเชื่อมั่นต่อบทสรุปที่ว่า “รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเรา” จึงต้องมีการปรับแก้เพิ่มเติม โดยหิยบเอารูปแบบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาเป็เครื่องมือต้องยอมรับว่า ความพยายามตั้งรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 กระทั่งรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มีเป้าหมายเดียว นั่นคือ ต้องการ “ชนะ” ต่อสิ่งที่เรียกว่า “ระบอบทักษิณ” เพราะมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็ยังแพ้วพรรคพลังประชารัฐ เพราะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ก็ยังแพ้วพรรคเพื่อไทย จึงต้องรัฐประหารซ้ำในเดือนพฤษภาคม 2557

แม้จะออกแบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ให้สามารถสืบทอดอำนาจแม้ว่าจะแพ้วการเลือกตั้งต่อพรรคเพื่อไทยในเดือนมีนาคม 2562 ก็จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอีก คราวนี้ย้อนกลับไปยังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กลยุทธ์ของพรรคพลังประชารัฐครั้งใหม่ไม่เพียงแต่สอดรับกับความต้องการของพรรคประชาธิปัตย์ หากแต่ยังสอดรับกับความต้องการของพรรคเพื่อไทย อย่าได้แปลกใจหากพรรคเพื่อไทยจะสนองตอบเต็มที่ เป็การสนองตอบต่อการนำเอาวิธีการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาใช้แม้ว่าจะต้องแยกทางกับพันธมิตรทางการเมืองบางส่วนก็ตาม เพราะพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าโอกาสจะเป็ของตน

ขณะเดียวกัน พรรคพลังประชารัฐซึ่งก่อร่างสร้างพรรคมาในกระบวนการเดียวกันกับพรรคไทยรักไทยในอดีตก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยม หากเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ต้องได้ชัยชนะ ไม่ว่าจะพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะพรรคเพื่อไทย จึงอยู่บนพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นอันเดียวกัน นั่นคือ มั่นใจในฐานทางการเมืองว่าชัยชนะจะเป็ของตน นี่คืเป้าหมายร่วมของพรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย การเมืองเป็เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จริง แต่การเมืองมิได้เป็เรื่องของวิทยาศาสตร์ “ธรรมชาต” ที่แน่นอนตายตัว หากแต่เป็วิทยาศาสตร์ “สังคม” สภาพการณ์จึงสามารถพลิกผันแปรเปลี่ยนได้ เนื่องจากสภาพการณ์ทางสังคมในปี 2564 หรือในปี 2565 แตกต่างอย่างสิ้นเชิงไปจากสภาพการณ์ทางสังคมในปี 2544 หรือในปี 2548 ทุกอย่างจึงต้องวัดผ่านความเป็นจริงที่แปรเปลี่ยนไป

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2780303

17 Jun 2021 14:16 น.

จับตา “พลังประชารัฐ” จัดทัพปรับเลือกตั้ง



ประชุมใหญ่ศูร์นี้นำจับตาวา "พลังประชารัฐ" จะจัดทัพปรับการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ฤกษ์ศูร์ที่ 18 มิ.ย.2564 นี้ จัดประชุมใหญ่ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น จ.ขอนแก่น

การประชุมใหญ่ครั้งนี้ นำจับตาวาระสำคัญคือ การปรับเปลี่ยน “กรรมการบริหารพรรค” ซึ่งจะมีการคัดเลือกคนใหม่มาแทน “ณัฐพล ทีปสุวรรณ” และ “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์” 2 ส.ส.กลุ่ม กปปส.ที่ต้องหลุดออกจากตำแหน่งไป เป็นการประชุมใหญ่เพื่อเตรียมการรองรับ “การเลือกตั้ง” ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และ อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนตัว “เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” จาก “อนุชา นาคาศัย” เลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน โดยมีแคนดิเดตที่สำคัญคือ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.กระทรวงเกษตรฯ ส.ส.พะเยา รองหัวหน้าพรรค พปชร.

ข้อบังคับ พปชร.

หลังกำหนดการประชุมใหญ่พรรคออกมาชัดเจนเพียงวันเดียว เข้าวันที่ 11 มิ.ย. “เสี่ยแองค์-อนุชา นาคาศัย” จูงมือ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยุติธรรม แกนนำกลุ่มสามมิตร เข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ส่งผลให้กระแสการเปลี่ยน “เลขาธิการพรรค พปชร.” ร้อนแรงขึ้น แม้จะมีเสียงจาก อนุชา แจกแจงว่าแก้อุ้มแม่บ้านพรรคทางหัวหน้าพรรค (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้ที่จะตัดสินใจสุดท้ายก็ตาม หากย้อนดูข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ต้องดำเนินการในที่ประชุมใหญ่พรรค ไม่น้อยกว่า 250 คน การลงมติให้ถือเสียงข้างมาก

ทั้งนี้ข้อประกอบ การประชุมใหญ่ ประกอบด้วย

- 1.กรรมการบริหารพรรค ปัจจุบันมี 27 คน
- 2.ผู้แทนสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสาขาพรรค ในจำนวนนี้ต้องประกอบด้วย ผู้แทนของสาขาพรรค ไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่ต้องมาจากต่างภาคเดียวกัน ปัจจุบันมี 4 สาขาพรรค หรือประมาณ 80 คน
- 3.ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด
- และ 4.สมาชิกพรรค รวมถึง ส.ส. ซึ่งปัจจุบันมีเสียงส.ส. 121 เสียง แต่หัก พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ที่ถูกตัดสิทธิจำคุกนาน 7 ปี จึงเหลือ ส.ส.120 คน

ส่วนขั้นตอนการเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็น หัวหน้าพรรค เลขาธิการ เภรัญญา นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง แต่ละตำแหน่ง ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมรับรองไม่น้อยกว่า 30 คน และให้ที่ประชุมเลือกตั้งที่ละตำแหน่งเป็นลำดับไป และให้ใช้บัตรลงคะแนนเลือกตั้งโดยการ “ลงคะแนนลับ”

จากข้อบังคับพรรคดังกล่าว กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จึงอยู่ที่สมาชิกพรรค และ ส.ส. ไม่แปลกที่ "เสี่ย แสงค์" กับ "ผู้กองมนัส" ต้องประลองกำลังด้วยการระดม ส.ส.และสมาชิกพรรค เพื่อโหวตหนุนตนเองในการประชุมใหญ่ที่จังหวัดขอนแก่น ให้มากที่สุด

วัดกำลัง“ธรรมนัส-อนุชา”

เป็นที่รู้กันดีว่าในพลังประชารัฐ มีกลุ่มหนุน “ร.อ.ธรรมนัส” ทำชิงเก้าอี้เลขาธิการพรรค นำโดย สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง แกนนำกลุ่มเพชรบูรณ์, นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน และ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ รมช.แรงงาน ที่มี วิรัฐ รัตนเศรษฐ์ ประธานวิปรัฐบาล จากกลุ่มโคราช

ร.อ.ธรรมนัส มีส.ส.ในสังกัดจากภาคเหนือ (ยกเว้น กำแพงเพชร) ประมาณ 10 คน

กลุ่ม ส.ส.ภาคใต้ ที่ ร.อ.ธรรมนัส ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัดคือ นครศรีธรรมราช สงขลา และ ภูเก็ต

ถ้ารวม ชาญวิทย์ วิภูศิริ ส.ส.กทม. และ จักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส.กทม. กลุ่ม กปปส. ว่ากันว่า “กลุ่มร.อ.ธรรมนัส” มีเสียงส.ส.ในสังกัดขณะนี้ราว 60 คน

บทบาท ร.อ.ธรรมนัส ที่ผ่านมาได้รับเสียงชื่นชมจากสมาชิกพรรค ได้ดูแล ส.ส.ในพรรคเป็นอย่างดี และยังสามารถขยายอิทธิพลผ่านกระบวนการ “เลือกตั้งซ่อม” ที่ทำให้ได้รับชัยชนะ ในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดลำปาง กำแพงเพชร นครศรีธรรมราช และขอนแก่น ตลอดจนการเตรียมศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ร.อ.ธรรมนัส จะเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่นับรวมบทบาทเป็นมือประสานกับทุกพรรคได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ “กลุ่มสามมิตร” ที่หนุน อนุชา นาคาศัย ให้นั่งเก้าอี้เลขาธิการ พรรค ประกอบด้วย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มียอดส.ส.สนับสนุนในมือราว 25 คน ใครมีเสียงสนับสนุนมากกว่า ย่อมได้นั่งเก้าอี้ “แม่บ้านพรรค” ที่สำคัญในพรรครู้ว่าใคร ใกล้ชิด “บิ๊กป้อม” ศูนย์อำนาจใหญ่ของพรรค ประชุมใหญ่ศุภรณ์นี้ จึงน่าจับตาวา “พลังประชารัฐ” จะจัดทัพรับการเลือกตั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร...

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/content/politics/484365>



17 มิถุนายน 2564 - 16:09 น.

ส่อง "ทรงชัย" นายก อบต. ราชาทะเว



สืบสาแหรก "ทรงชัย นกขมึน" นายก อบต.ราชาทะเว ที่ก่าล้งโด่งดั่งจากเสาไฟกินรี

นาทึนี้ ไม่มี อบต.ไหน จะโด่งดั่งเท่ากับ “อบต.ราชาทะเว” องค์กรปกครองท้องถิ่นชายขอบกรุงเทพา ฝึง ตะวันออก ซึ่งผู้คนสนใจแต่ “เสาไฟกินรี” แต่มีน้อยคนที่จะรู้จักตัวตน และปุมหลังผู้บริหาร อบต.แห่งนี้

เมื่อวันทึ 16 มิ.ย.2564 “จาตุรนต์ นกขมึน” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ “ทรงชัย นกขมึน” นายก อบต. ราชาทะเว ได้โพสต์เฟซบุ๊กภาพตัวเขาทึกับบิดา ยืนอยู่ใต้เสาไฟฟ้า

“ทรงชัย นกขมึน พ่อผมเอง ภาพถ่ายรูปนี้ เกือบจะ 2 ปีกกับการทำให้ตำบลราชาทะเวสว่างทัวทุกพื้นที่ ผม และพ่อเป็นนักการเมือง มีทึงคนชมคนด่า เป็นเรื่องธรรมดาครับ ปกติลงแต่รูปลูกวันนี้ลงรูปพ่อบ้าง 555...”

อบต.สนามบิน

องค์กรบริหารส่วนตำบลราชาทะเว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีพื้นที่ทึงหมด 31 ตารางกิโลเมตร คิด เป็น 19,375 ไร่ ซึ่งในจำนวนนี้ ใช้เป็นพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ 9,451 ไร่

ฉนั้น อบต.ราชาทะเว จึงเป็น อบต.ที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจาก อบต.ทัวไป เพราะมีสนามบิน นานาชาติอยู่ในเขตการปกครอง และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ประวัติศาสตร์แห่งท้องถิ่น ประมาณปี 2420 สมิงราชาทะเว และครอบครัว ได้อพยพมาจากปากเกร็ด มา ตั้งบ้านเรือนที่คลองทะเว คลองตรง ประกอบอาชีพทำนา จนได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เมื่อ ทางราชการได้ตั้งเขตการปกครองขึ้นเป็นตำบล ก็อาศัยนามของสมิงราชาทะเว มาตั้งชื่อของตำบลว่า “ราชาทะเว”

ในสมัยรัชกาลทึ 2 คนมอญหนีภัยสงครามได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสยามประเทศ ชาวมอญทึ เคยเป็นทหารอยู่ในเมืองมอญ ก็ตอบแทนคุณแผ่นดินทึให้อาศัย รับราชการทหารรับใช้คุณแผ่นดิน และพระองค์ทรงพระ เมตตา แต่งตั้งให้มียศฐาบรรดาศักดิ์ประจำกรมกอง มีพระราชทินนามขึ้นต้นด้วยคำว่า “สมิง” เช่นสมิงราชาทะเว

ปัจจุบัน ต.ราชาทะเว มีประชากร 26,400 คน ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเลิกทำนา หันมาเป็นกรรมกร และประกอบอาชีพค้าขาย

ตระกูล “นกขม้น”

ตระกูล “นกขม้น” แห่ง ต.ราชาเทวะ เป็นตระกูลใหญ่ มีเครือญาติเชื้อสายมอญทั้งตำบล และว่าไปแล้ว อ.บางพลี ก็เป็นชุมชนชาวมอญ ที่บุกป่าฝ่าดงมาแสวงหาที่ดินทำกิน มีทั้งมาจากพระประแดง บางนา และปากเกร็ด

ทรงชัย นกขม้น จึงได้รับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ราชาเทวะ ติดต่อกันมาหลายสมัย และด้วยความเป็นผู้นำท้องถิ่น ที่เป็นสายตรง “บ้านใหญ่อัครเหม” เมื่อปี 2562 ทรงชัย จึงสนับสนุนให้ลูกชาย ลงสมัคร ส.ส.สมุทรปราการ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ

“จาตุรนต์ นกขม้น” ลูกชายของทรงชัย สมัคร ส.ส.ที่เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บางพลี (ยกเว้น ต.หนองปรือ และ ต.ราชาเทวะ) ซึ่งลูกชายของนาย กฯ ทรงชัย ไม่ได้ลงในพื้นที่ ต.ราชาเทวะ เนื่องจาก กกต.แบ่งเขตใหม่ ยก ต.ราชาเทวะ ไปไว้เขตเลือกตั้งที่ 5 ที่มี กรุง ศรีวิไล เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่

ทายาทนายก อบต.ราชาเทวะ ต้องแข่งกับแชมป์เก่า-วรชัย เหมะ อดีต ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย แต่ผลเลือกตั้งกลับพลิกความคาดหมาย

ปรากฏว่า วุฒินันท์ บุญชู พรรคอนาคตใหม่(พรรคก้าวไกล) ชนะเลือกตั้ง ได้ 36,320 คะแนน ส่วน จาตุรนต์ นกขม้น ได้ 35,441 คะแนน แพ้ไปแบบฉิวเฉียด ซึ่งผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ สื่อท้องถิ่นรายงานว่า จาตุรนต์ชนะ แต่พอนับคะแนน 100% ก็แพ้ไปแบบน่าเสียดาย

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/470861>



17 มิถุนายน 2564 - 19:34 น.
หนึ่งปี 'แคร์' 'โทนี่' คณะนงศีก



ครบรอบ 1 ปี "4 สหาย" สายแคร์ กินบุญเก่า "โทนี่" วาดฝันแลนด์สไลด์

ค่ำวันที่ 17 มิ.ย.2564 ครบรอบ 1 ปี แคร์ คิด เคลื่อน ไทย มีรายการพิเศษเสวนาผ่านคลับเฮาส์ แดมด้วยปาฐกถา “แคร์ : CARE THE FUTURE” โดย Tony Woodsome หรือทักษิณ ชินวัตร ช่วงเวลา 2 สัปดาห์นี้ พรรคเพื่อไทย และกลุ่มแคร์ เปิดเกมรุกเต็มตัว โดยพุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลวในการบริหารจัดการเรื่องวัคซีนป้องกันโควิดของรัฐบาลประยุทธ์

“โทนี่” หรือทักษิณ ชินวัตร ก็ปรากฏตัวในคลับเฮาส์ถี่ขึ้น เสนอไอเดียมากมาย พุดน้ำไหลไฟดับ ต้นปีนี้ “ทักษิณ” ถือโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งชัยชนะของพรรคไทยรักไทย ให้สัมภาษณ์พิเศษ(ภาษาอังกฤษ) ผ่านช่องยูทูป Thai Enquirer ความยาว 47 นาที ซึ่งทักษิณได้อธิบายปัจจัยแห่งชัยชนะของไทยรักไทย ด้วยชุดนโยบายประชานิยม ทักษิณบอกชัดว่า เขาจะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่ และแบรนด์ทักษิณยังแข็งแรง

แคร์กรุยทาง

วันที่ 26 พ.ค.2563 กลุ่มอดีตแกนนำไทยรักไทย ได้ฤกษ์รวมตัวกันนัดแรก ที่อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งย่านพระราม 9 นำโดย พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล, นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ,นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี และ ภูมิธรรม เวชยชัย นี่คือนักการเมืองการวิจัยเนียน “คลังสมอง” ของทักษิณ

“หมอมิ่ง” ทำงานกับตระกูลชินวัตร มายาวนาน กระทั่งทักษิณตั้งพรรคไทยรักไทย จึงชักชวนพรรคพวกมาร่วมระดมสมอง สร้างนโยบายประชานิยม

ปัจจุบัน หมอมิ่ง ยังรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ,อุปนายกสภามหาวิทยาลัยชินวัตร และที่ปรึกษาโรงพยาบาลพระราม 9 “อ้วน” เป็นคนนอกตระกูลชินวัตร แต่พาเพื่อน “คนเดือนตุลา” มาขายฝันเรื่องพรรคการเมืองให้ทักษิณ และเป็นมือทำงานชุดแรกๆ ที่เดินสายขอความร่วมมือจากเพื่อนพ้องน้องพี่ ทั้งเอ็นจีโอและอดีตสหายในขอบเขตทั่วประเทศ

“หมอเลียบ” เป็นรุ่นน้องหมอมิ่ง และอ้วน แต่ทำงานกับเครือข่ายสายหมอประเวศ จึงรับแนวคิดหลักประกันสาธารณสุข หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค มาจากรุ่นพี่คือ นพ.สงวน นิตยรัมภ์พงษ์

“เฮียแพ้ง” คนการเมืองหลังมาน เคยอยู่กับอุทัย พิมพ์ใจชน, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และเสนาะ เทียนทอง เมื่อทักษิณชวนมาร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทย เฮียแพ้งก็ขานรับ และเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค

เฮียเพ็งเป็นคนพูดน้อย โโลว์โปรไฟล์ แต่ในทางลึก เฮียเพ็งใจถึง ฟังได้ มีเครือข่าย มีกองทุน ที่ผ่านมา ทักซิณจะคิดการใหญ่อันใด ก็จะมีข่าว “เฮียเพ็ง” ไม่ได้ ภารกิจสุดท้ายก่อนประกาศวางมือเมื่อปีที่แล้ว เฮียเพ็งเป็นผู้อำนวยการสร้างพรรคไทยรักษาชาติตัวจริง กลางเดือน มิ.ย.2564 กลุ่มแคร์ จึงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ซึ่งระยะแรกๆ เหมือนกลุ่มแคร์ จะถูกล้อเลียนว่าเป็น “บ้านบางแค” เนื่องจากแกนนำหลักคือ “เพ็ง อ้วน มิ่ง เลี้ยว” อายุเกิน 60 ปี อยู่ในช่วงสนธยา ตะวันจะลับฟ้า

กระทั่งมีปรากฏการณ์มือบ่ยาวชน ,มือบ่ราชฎ และมือบ่รีเต็ม เมื่อมีแอฟคลับเฮาส์ กลุ่มแคร์จึงปรับ ขบวนใหม่ บั้นแบรนต์ Tony Woodsome เพื่อแย่งชิงตลาดคนรุ่นใหม่ ผลปรากฏว่า แบรนต์โทนี่ติดตลาด ทักซิณจึง มั่นใจว่า ชัยชนะแบบแลนด์สไลด์จะเกิดขึ้น บวกกับการแก้รัฐธรรมนูญ ใช้ระบบบัตร 2 ใบ ตามรัฐธรรมนูญ 2540 จะ เอื้อต่อการต่อสู้ของพรรคเพื่อไทยในสนามเลือกตั้ง ไม่แปลกที่จะเห็น “โทนี่” ถู้อื่น ในห้วงเวลานี้ แต่ความฝันจะเป็นจริง หรือไม่? ต้องให้ประชาชนตัดสิน

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/470890>

18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 00:01 น.

"ลุงป้อม - น้องธรรมนัส"



ขอโทษนำร่องอย่างแรงก่อนเลยวันนี้ คือผมทำตัวยุ่งทั้งวัน ไม่ได้สำรวจข่าวคราวว่าวันนี้มีอะไรบ้าง ครั้นถึงเวลาต้องเขียน จากเวียนหัวกลายเป็นปวดเฮด ได้ยินลวกๆ จากโทรทัศน์เท่านั้น ฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาลสมานฉันท์กันแล้วเรื่อง "แก้รัฐธรรมนูญ" ลงตัว

"แก้รายมาตรา" ยกเว้น "ก้าวไกล" พรรคเดียว "ยื่นเดี่ยว" แบบงอแง ขอแก้ "เขียนใหม่ทั้งฉบับ" ทั้งๆ ที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยประเด็นนี้ไว้แล้ว ว่า "ทำไม่ได้"! ชาวเรา ฟังแล้วไม่ต้องคิดมาก รู้อยู่แล้ว ว่าชาวเขา พวกกฏหมาย แค่อยากยื่นกวนตีนเข้าไว้เท่านั้น มีรียมัย..มีรียมัย?

ไม่มีจ๊ะ เชิญพี่ตามบาย ช้ามเพตยังช้ามได้ จะช้ามกฏหมายเล่นบ้าง พุดมาก เตียวให้พี่เอก-ไอ้ป๊อก อัดซะห rokok! ๒๒-๒๔ มิถุนา. "ไวเพชรลาบวช" นั้นละมั้ง เมื่อ "พ.ร.บ.ประชามติ" ผ่านสภาแล้ว ญัตติ "กระสัน ส.ส." แก่รัฐธรรมนูญ จะเข้าต่อตูด ทำไม่จึงดูชะม๊กเขม้นกับการจะแก้รัฐธรรมนูญกันจิง? ถามว่า ถ้าบ้านเมืองจะล่มจม มันจะล่มจมเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงอยู่ หรือเพราะมีบาง ส.ส.-บางพรรคคงอยู่ ทำให้บ้านเมืองล่มจม? ถ้าเพราะแบบแรก ผมว่าไม่นะ เก็บไว้แก้ตอนบ้านเมืองสบายๆ ไม่มีอะไรจะทำกันแล้ว ค่อยแก้ก็ยงไหว

แต่ถ้าเพราะแบบหลัง รีบแก้ซะวันนี้-พรุ่งนี้เลย สัปปายะสภาสถานจะได้สูงขึ้น! ถามตรงๆ เล่นยี้เก แก่รัฐธรรมนูญกัน หรือคิดจะแก้กันจิงจิง? เท่าที่ดู ที่แก้ ไม่มีมาตราไหน แก้เพื่อ "แก้ทุกข์ชาวบ้าน" เห็นแต่แก้เพื่อ "แก้ทุกข์นักเลือกตั้ง" แทบทุกมาตรา ตอนประชุมงบประมาณ งบพัฒนา "ตัดเพื่อชาติ" กันจิง! แต่กับการแก้รัฐธรรมนูญแต่ละที มัน "ผลาญงบชาติเพื่อกู" เป็นพัน-เป็นหมื่นล้าน พระเดช-พระท่าน ไม่พุดกันเลย!

ยื่น ๑๓-๑๔ ร่าง ที่เหมือนกันทุกร่าง คือต้องการ "ปิดสวิทช์ ส.ว." คือไม่ให้ ส.ว.มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกฯ ตามมาตรา ๒๗๒ จะปิดสวิทช์ ส.ว. แต่ ส.ส.ดันถอดปลั๊กตัวเองแต่ต้น แล้วมันจะได้ปิดมัยเนี่ย? รัฐธรรมนูญก็เห็นคาตา บอกจะแก้ได้ ต้องอาศัยเสียง ส.ว. แล้วเป็นไปได้หรือ ที่ ส.ว.จะเปิดประตูให้ ส.ส.เข้ามาเอามิดเฉือนพวงสวรรค์เขา มันจมตั้งแต่ยังไม่จอดแล้ว ผมจึงไม่สนใจ ถึงแก้ แค่ปลดกระดุม วาระสภาที่ครบ ๔ ปีก่อน หรือไม่ก็ "ยุบสภา" ก่อน!

มาตรา ๒๗๒ ตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขาออกแบบให้ ส.ว.โหวตเลือกนายกฯ ๒ สมัย ดังนั้น พวก "ตะพาบในไห" จะตะกายแก้กันตอนนี้หรือตอนไหน มันก็ไม่พัน "ไหในตะพาบ" จะร่วนวายไปทำไม ๕ ปี ส.ว.ก็หมดสิทธิ์-หมดสภาพไปอยู่แล้ว แปลงเวลาที่ร่วนวายให้เป็นกระจกส่องพรรค-ส่องตัวเองดีกว่า

ว่าในเกมกติกาแบบนี้ จะเล่นสไตล์ไหน ถึงจะรักษาสกอร์-รักษาแต้มให้อยู่ในแดน "ตัดแต้ม" แล้วได้ร่วมก๊วนต่อ! ว่ากันจริงๆ แล้ว การแข่งขันในระบบเลือกตั้ง คนไหนจริงจัง เขาจะไม่แคร์กติกา ผู้ได้ทุกสนาม-ทุกกติกา ดู "บัวขาว" ซิ มึงจะ เทควัน หรือจะยูโด มวยปล้ำ ไม่ว่า ไทย จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เรียงหน้ามาเลย แพ้-ชนะ บนเวที แคกรรมการ ๒-๓ คนซี้ แต่การเป็นสุภาพบุรุษโปรงใสบนสังเวียน บวกฝีมือ นั้นแหละ "ชนะใจประชาชน" ลงสนามนัดไหน ยิ่งงี้ก็แพนตรีม

เมื่อแพนตรีม กำลังใจก็มา ต่อให้ร้อยกติกาแปรเปลี่ยน จะต้องแคร์ทำไม ในเมื่อ "ทั้งเขา-ทั้งเรา" แข่งและตัดสินด้วยกติกาเดียวกันนั้น แต่ที่โยเย พอแพ้เขา ก็ตะโกน กติการะยำ คุณชนะ ก็บอก กติกาเป็นธรรม

สรุปแล้ว กติการะยำหรือคนระยำ? สมมุตินะ ฝ่ายค้านชนะเลือกตั้ง ตั้งรัฐบาลด้วยจำนวนเสียงมากกว่าอีกฝ่าย ๖๐-๗๐ คน พุดง่าย ๆ คือ "กินกันขาด" แบบนี้ ถ้า ส.ว.ไม่โหวตให้ แสดงว่า ไร้สำนึกของความเป็นผู้มีวุฒิภาวะ เห็นแก่ประโยชน์ตัว ประโยชน์พวกพ้อง ประชาชนช่วยจับเอาบ่วงคล้องคอ แล้วซักรอกตากแดดหน้าสภาให้พึ่ๆ ที่ศาลานจากคลองข้างทำเนียบฯ ฐั้นมาบ่อยๆ ได้อายไปเลย!

ดูการเดินแต้ม "พรรคพลังประชารัฐ" เขาตอนนี้ซี้ ไม่ได้บอกว่าดี-ไม่ดี ก็การประชุมจัดทัพพรรคที่ขอนแก่นวันนี้ (๑๘ มิ.ย.) แต่อยากให้คุณนี่แหละปรัชญาชนูของแท้ "รู้เขา-รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" ละ อย่าไปดูถูกว่าพวกทหารเก่งรบ แต่ซื้อบ่อนการเมืองเซียว เห็นลุงป้อมตุ่มต๊ะ-ตุ่มตุ้ย อย่างนั้นเถอะ แต่เหมือน "อึ้งตั้นเสื่อ-อึ้งตั้นหมี" ไม่ถึงเวลาตะครุบเหยื่อจะไม่เผยแพร่เงื้อมมือให้เห็น

สมมุติ ตั้ง "ธรรมนัส" เป็นเลขาฯ พรรคพลังประชารัฐจริง ทุกคนร้องยี้ ที่เอาแป้งไม่ผ่าน ออย.มาผัดหน้า! แต่ผมจะบอกว่า..... ในระบบเพียงมี "เสียงมากในสภา" โดยไม่สนวิธีการ คือประชาธิปไตย แบบนี้เอาพระไปสู้กับโจรในตลาดเลือกตั้ง ก็เสร็จโจร ก็ต้องเอาโจรไปสู้โจร มันถึงจะ "โจรเสร็จโจร"! ดูวักซิ้น "ทุกยี่ห้อ" ซิ เอาเชื้อโควิดเพาะเป็นวัคซีนไปปราบโควิดทั้งนั้น

ประชาธิปไตยเลือกตั้ง ระบบเลือกตั้ง "ทั้งโลก" ออกแบบมาอย่างนี้ รักจะเล่นเกมนี้ มันก็ต้องเล่นแบบนี้แบบเอาโจรไปล่าโจรเป็นปริมาณมากล้นเอา "หยุดคุณภาพ" เพื่อบริหารบ้านเมืองในความเป็นนายกฯ-เป็นรัฐบาล "ดี-ชั่ว" กับประเทศชาติทางบริหารขนาดไหน ก็วัดผลประชาธิปไตยกันตอนนี้ ว่ามันโกงเอาไปแบ่งกันทั้งโคตรพงศังวงศา หรือแค่ "ตอดเล็ก-ตอดน้อย" พอทำใจได้ เหมือนให้น้ำข้าวหมา ประชาธิปไตยเลือกตั้งได้แค่นี้ก็สาธุท่วมหัวแล้ว "เอกอัครราชทูตของแต่ละประเทศ" เขามีเพื่ออะไร ทราบมั๊ย? ผมจะบอกให้ จริงๆ แล้ว หน้าทีทูตคือ คนทำหน้าที่สอดแนม หาข่าว สืบเสาะข่าว สร้างข่าว เสี้ยมแซะ แล้วรายงานส่งกลับเจ้ากระทรวงประเทศเขาเป็น "รายวัน"

ประเด็นหลักของเรื่องคืออะไร? คือ การ "สอดแนม-สอดล้วง" ความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของอีกฝ่าย ที่เรียกว่า "ข้อมูล" พลังประชารัฐ "เตรียมรบ" และระบบเน่ ไม่ถอยแน่ ในเกมสืบต่ออำนาจตามระบบเลือกตั้ง หมายความว่า บนโต๊ะประชุมเสนาธิการพรรค พปชร. ความเคลื่อนไหว "แต่ละพรรค-แต่ละตัว ส.ส." มีข้อมูลประมวลอยู่ในมือหมดแล้วรวมทั้งไอ้โหนาทที่รีแบรนด์ดังลบภาพโจรตามฐานข้อมูลเก่าๆ ของตัวเองทิ้งด้วย!

ธรรมนัสส่วนนี้ เดิมพันอนาคต "เทหมดหน้าตัก" จะพูดว่าเข้ารหัสแผน "กามิกาเซ่" ก็ไม่ผิด ผ่านได้ก็ฮีโร่ ไม่ผ่านก็พลีชีพเพื่อชาติ ลุงป้อมโหดหรือธรรมนัสใจถึง เมื่อเอาทั้ง ๒ ด้านเข้าสมการ ปลายปี่นี้ ต้นปีหน้า พุดได้คำเดียว "มันยกร่อง"!

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/106747>

18 มิถุนายน 2564 00:10 น.

เช็ครอยร้าว "เพื่อไทย - ก้าวไกล" !



ดูเหมือนว่าบรรดาสมาชิกพรรคก้าวไกลภายใต้ปีกของ คณะก้าวหน้าที่มี "ธนธร จีรังรุ่งเรื่องกิจ" ยืนเด่นอยู่หัวแถว แทบไม่หลงเหลือความเกรงใจ ไว้ไมตรีให้กับ "พรรคเพื่อไทย" ในฐานะ "แนวร่วม" พันมิตรพรรคร่วม ฝ่ายค้านอย่างสิ้นเชิง !

เพราะไม่อย่างนั้น คงไม่ได้เห็นว่า สมาชิกพรรคก้าวไกลพากันดาหน้าออกมาตอบโต้ สวนหมัดเข้าใส่ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำตัวจริงเสียงจริงของพรรคเพื่อไทยอย่างที่เห็น การปรากฏตัวทักษิณ ผ่านคลับเฮาส์ เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 ที่ผ่านมาล่าสุด โดยใช้ชื่อ "โทนี่ วู้ดซัม" แสดงความเห็นถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนหนึ่งโดยระบุว่า "ถนัด" กับการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 มากกว่า และหนุนให้มีการเลือกแบบใช้บัตร 2 ใบ

"ในเรื่องเลือกตั้ง ก็มีระบบเขต 400 เขต ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คนไปถึงก็โหวต 2 ใบ ใบหนึ่งเลือกคน อีกใบเลือกพรรค ก็เอาใบของคนมาตัดสินเขตนั่นเลย พรรคก็เอามาดู กกต.กลาง ว่าใครได้เท่าไร ข้อดี ประชาชนได้เลือกทั้งพรรคทั้งคน ประชาชน ตัดสินใจเองว่าจะเลือกพรรคอะไร ส.ส.ไหน ซึ่ง ผมไม่ค่อยมีปัญหา แบบ 40 ชุด ประชาชนชิน ถ้ากลับไปอีก อย่างที่ก้าวไกลบอกว่า 2 บัตรแบบเยอรมันนั้น ผมไม่ชำนาญ เลยไม่รู้ เพราะผมเองเป็นผลผลิตของปี 40"

แน่นอนว่า ความเห็นของทักษิณ ย่อมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคเพื่อไทย โดยไม่ต้องคาดเดา อีกทั้งเมื่อจับสัญญาณจากมติของพรรคเพื่อไทยเองยิ่งชัดเจนว่า พรรคจะไม่แตะหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในหมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

นั่นหมายความว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ย่อมสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่ "โรม รังสิมันต์" ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จะออกมาตั้งคำถามไปยังพรรคเพื่อไทย แต่กลับขึ้นภาพที่จึ้งใจ กระแทกไปถึงทักษิณ อันเปรียบเสมือน "ศูนย์รวมอำนาจ" ของพรรคเพื่อไทย ในลักษณะของตั้งคำถาม และทิ้งปมเอาไว้ว่า พรรคเพื่อไทยไม่ควรไปเออออ ตามเกมของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาล อันมีความชัดเจนว่าจะปกป้องอำนาจของส.ว.และตัวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ด้วยคำพูดที่ว่า "อย่าไปหลงกับสิ่งล่อใจ ชั่วครูชั่วยาม"

และหากจับอาการแกนนำของพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล ตลอดหลายวันที่ผ่านมาจะพบว่า ความศรัทธา ความไม่พอใจ นั้นผุดขึ้นมาเป็นระลอกๆ ในท่ามกลางการเดินทางอันหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญกันใหม่ ภายหลังจากที่มีคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา

ทั้งนี้ น่าสนใจ ว่า ในเวลานี้สถานการณ์จากฝั่งพรรคก้าวไกลนั้นต้องบอกว่า "ไม่สู้ดีนัก" เพราะคล้ายกับว่า จะถูก "โดดเดี่ยว" ในท่ามกลางสมรภูมिरัฐธรรมนูญ อย่างเห็นได้ชัด ลำพังการที่ต้องรับมือ และต่อสู้กับรัฐบาล ผ่าน กลไกหลักๆ ทั้งพรรคพลังประชาชน และ "250ส.ว." ไปจนถึง "3 พรรคร่วมรัฐบาล" ที่ไม่อาจคาดหวังได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ว่ากล้า "ขวาง" เกมรัฐธรรมนูญ2560 ได้อย่างจริงจังแล้ว

ยังกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า ไปจนถึง "มือบราษฏร" กำลังยืนอยู่เพียงลำพัง เพราะ วันนี้ "แรงกดดัน" ที่เคยหนักหน่วงจาก "นอกสภา" ก็พลับพลาย ขณะที่ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากพรรคก้าวไกล ที่รับไม้จาก คณะก้าวหน้า ก็แทบไม่มี "นักการเมือง" หรือ พรรคการเมืองไหนออกหน้าสนับสนุน ยิ่งเมื่อมีข่าวสะพัดโหมมาพักใหญ่ว่า ในการเลือกตั้งรอบหน้า พรรคก้าวไกล จะเหลือส.ส.ฝ่าเข้าสภาฯ ได้สักกี่คน ด้วย แล้ว ยิ่งบีบคั้นให้พรรคก้าวไกล วิ่งเวงมากเท่านั้น !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/253796>



ตัดอำนาจส.ว. – การยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราของพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค ที่มีเนื้อหาแก้ไขมาตรา 272 ตัดอำนาจวุฒิสมาชิกในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ถูกต่อต้านจากเหล่า ส.ว. ตามความคาดหมาย

ทั้งที่ ส.ว.ควรต้องตระหนักถึงที่มาของตำแหน่ง การดำรงอยู่ที่ไม่เอื้อต่อพัฒนาการประชาธิปไตย ข้ออ้างว่าอำนาจการโหวตเลือกนายกฯ ของส.ว. เป็นอำนาจตามบทเฉพาะกาล 5 ปี เพื่อมาแก้วิกฤตประเทศ เป็นเหตุผลที่ตกร้ายและ ลำสมัย ส่วนการเน้นย้ำว่า การแก้ไขมาตรา 272 ถ้า ส.ว.ไม่ร่วมมือด้วยก็ไม่มีทางสำเร็จ เพราะต้องอาศัยเสียง ส.ว.ถึง 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงขึ้นไปสนับสนุน ยิ่งสะท้อนว่า ส.ว.เป็นสิ่งตกค้างจากการรัฐประหารและเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

แม้การลดอำนาจหรือยกเลิก ส.ว.ที่มาจากแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นเรื่องที่ยาก หรือแทบเป็นไปไม่ได้เลย จากการเขียนรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองไว้อย่างเต็มที่ แต่การที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้าน รวมถึง ส.ส.บางคนของพรรครัฐบาลจำเป็นต้องเสนอแก้ไขมาตรา 272 ถือเป็นเรื่องสำคัญ อย่างน้อยคือได้สะท้อนความเห็นของประชาชนส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ส่วนน้อยนิด ว่ามีความเห็นต่อ ส.ว.ชุดปัจจุบันอย่างไร เพราะนั่นคือหน้าที่ของผู้แทนประชาชน

ข้อสังเกตหนึ่งในการประชุมสภาเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีถามในที่ประชุม ส.ว.ว่า มีใครไม่เชื่อมั่นในตัวนายกฯ หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี คำตอบ จนตัวผู้นำสรุปได้เองว่า ไม่มีใครไม่เชื่อมั่น แต่หากใช้คำถามเดียวกันในที่ประชุมสภา ผู้แทนฯ ส.ส.จะตอบคำถามนี้ได้อย่างฉะฉานและแสดงความเห็นได้หลายมุมมอง เพราะ ส.ส.เป็นตัวแทนที่รับฟังเสียงมาจากประชาชน การดำรงอยู่ของ ส.ว.ที่มาจากแต่งตั้งไม่ส่งผลใดๆ ต่อฝ่ายบริหาร หรือการกลั่นกรองกฎหมายที่ประชาชนต้องการ

แม้ว่า ส.ว.หลายคนมีคุณสมบัติดี มีประสบการณ์ในการทำงานด้านต่างๆ แต่กลไกที่มาและกรอบการรักษาอำนาจ ไม่เอื้อให้ ส.ว.เป็นตัวแทนของประชาชนได้ ประชาชนจึงได้แต่เห็นท่าที่ต่อต้านการแก้ไขมาตรา 272 ของ ส.ว.อย่างชัดเจน

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6458278

18 มิ.ย. 2564 05:03 น.

การเมืองใน พปชร. (รักชม)



การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของ พรรคพลังประชารัฐ [พรรคแกนนำรัฐบาล](#) ที่ จ.ขอนแก่น ในวันนี้ กับคำถามว่าทำไมถึงได้ไปจัดประชุมที่ ขอนแก่น ก็เพราะผลกระทบจาก โควิด-19 ซึ่งมีมาตรการบังคับการจัดประชุมในพื้นที่สีแดงเข้มอย่าง กทม.อยู่ก็เลยต้องไปจัดในพื้นที่สีเขียวที่ จ.ขอนแก่น ส่วนชาวขอนแก่นคงไม่ได้ดีใจเท่าไรหรอกเพราะกลัวว่าจะเอาโควิดจาก กทม.ไปฝากคนขอนแก่นด้วย

ที่ต้องโฟกัสมากที่สุดในการประชุมครั้งนี้ของ พลังประชารัฐ ก็คือการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร อย่างน้อยก็ทดแทนตำแหน่งของ ณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีต รมว.ศึกษาฯ ที่มีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคด้วย ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองและลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อและสมาชิกพรรคไปตามระเบียบ

ส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรคของ พล.อ. [ประวิตร วงษ์สุวรรณ](#) รองนายกฯ คงต้องลาออกตามพิธีให้เป็นไปตามข้อบังคับพรรค ที่จะมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และตามข้อเสนอให้มีการปรับลดจำนวนกรรมการบริหารพรรคลงจาก 23 คน เช่น รองหัวหน้าพรรค เดิมมี 10 คน ก็อาจจะปรับให้เหลือเพียง 4 คน ดูแล 4 ภาค ส่วนใหญ่ก็จะมีการตีตราจองกันเรียบร้อยแล้ว อาทิ ไพบูลย์ นิติตะวัน วิรัช รัตนเศรษฐ์ สมศักดิ์ เทพสุทิน หรือ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

แต่ตำแหน่ง เลขาธิการพรรค หรือแม่บ้านพรรคนี้แหละเป็นที่หนักอกหนักใจทั้งคนในพรรคและนอกพรรค มองไปทั่วพรรคในยามนี้ ชื่อเสียงของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ คับแก้ว จากรองหัวหน้าพรรคมาเป็น เลขาธิการพรรค ไม่มีอะไรเสียหาย ผลงานที่สร้างเอาไว้ให้กับ พลังประชารัฐ ก็เป็นที่โดดเด่นประทับใจผู้บริหารพรรค แทบจะไร้คู่แข่ง

แล้วเลขาธิการพรรคคนปัจจุบัน อนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ จะเอาไปหลบอยู่เหลี่ยมมุมไหนของพรรค จากรองหัวหน้าเป็นเลขาฯพรรคไม่เท่าไร แต่จากเลขาฯพรรคไปเป็นรองหัวหน้า อัดคิดไม่ได้ เมื่อ อนุชา ก็คือ สามมิตร เมื่อ สามมิตร ก็คือ อนุชา นอกจากนี้ยังมี ตาอยู่ รอเสียอีกหลายคน อาทิ สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ที่เคยประกาศคุณสมบัติตัวเอง พร้อมทั้งจะรับตำแหน่ง รมว.คลังมาแล้ว

หมากเกมนี้ต้องรอการเคลียร์ใจระหว่าง พล.อ.ประวิตร ในฐานะหัวหน้าพรรค ที่ตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ในเมื่อถนนทุกสายมุ่งไปแต่ที่บ้านรอยต่อกันทั้งนั้น การมอบให้ คณะกรรมการบริหารพรรค เป็นคนตัดสินใจ เป็นเพียงนามธรรม กับ พล.อ. [ประยุทธ์ จันทร์โอชา](#) ถึงจะไม่ใช้หัวหน้าพรรคแต่ก็เป็น หัวหน้ารัฐบาล ที่ต้องทำงานร่วมกับนักการเมืองใน [พรรคพลังประชารัฐ](#) ในฐานะบัญชีรายชื่อของพล.อ.ประยุทธ์

หวานก็ต้องอม ขมก็ต้องกลืน

และถ้าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ พล.อ.ประวิตร หัวหน้ารัฐบาล ไม่ใช่ พล.อ.ประยุทธ์ ก็อีกนั่นแหละ พลังประชารัฐก็พลังประชารัฐเถอะ คงอยู่ด้วยกันลำบาก มาถึงจุดนี้แล้วเมื่อเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ให้ดี.

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2117986?utm_source=PANORAMA_TOPIC

18 มิ.ย. 2564 05:07 น.

จะเอา 2 ใบ



การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ**สืบทอดอำนาจ**เผด็จการซึ่งถูกฆ่าตัดตอนตายอนาคกลางสภาฯ กำลังจะฟื้น คืนชีพกลับมาอีกแล้วท่านผู้ชม พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเคยสู้หมัดกับ ส.ว.ลากตั้ง คว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา จะเป็นหัวหอกยื่น**แก้ไขรัฐธรรมนูญ**เป็นรายมาตราต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันอังคารหน้า (22 มิ.ย.)

เหตุที่พรรคพลังประชารัฐต้องตาลีตาเหลือกขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียเอง เพราะต้องการแก้ไขกติกาการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว เปลี่ยนกลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบอย่างเดิม โดยมีเป้าหมายที่ไม่เปิดเผย 4 ประการดังนี้คือ...

- 1, ถ้ายังใช้ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวต่อไป พรรคพลังประชารัฐจะไม่มีโอกาสแข่งพรรคเพื่อไทยได้เลย!!
- 2, ระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว จะทำให้พรรคพลังประชารัฐช่วยยกมือขำรอยพรรคเพื่อไทย ซึ่งได้ ส.ส.เขตมากที่สุด ในสภาฯ แต่ไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว??
- 3, พรรคพลังประชารัฐต้องการทำเป้าให้ได้ ส.ส.เกิน 200 คน จากจำนวน ส.ส.ทั้งสภา 500 คน เพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้สบายๆ
- 4, ถ้าพรรคพลังประชารัฐมี ส.ส.ในสภามากพอ ก็ไม่ต้องง้อพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ต้องประเคนโควตารัฐมนตรีกระทรวงสำคัญๆให้พรรคร่วมรัฐบาลไปครอบครอง

“แม่ลูกจันทร์” ชื่อนี้คือเหตุผลลับๆที่**พรรคพลังประชารัฐ**ต้องรีบโละทิ้งระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกลับไปใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่ออีก 100 คน ข้อสำคัญ พรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ก็ต้องการแก้ไขให้กลับมาใช้ระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเหมือนกัน ส่วน **ส.ว.ลากตั้ง** 250 คน ซึ่งเป็นก้างขวางคอไม่ยอมให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ครั้งนี้ ส.ว.ลากตั้งจะโหวตผ่านอย่างสะดวกโยธิน เพราะพรรคพลังประชารัฐของ “ลุงป้อม” และ ส.ว.ลากตั้งของ “ลุงตู่” เป็นพวกเดียวกัน “แม่ลูกจันทร์” ฟันธงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ผ่านฉลุย 99.99 เปอร์เซนต์!!

ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นอื่นๆที่พรรคฝ่ายค้านร่วมเสนอเข้าสภาฯ เช่น...

- 1, กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจาก ส.ส.ห้ามคนนอกแหกรั้วสภาฯเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี
- 2, ปิดสวิทช์ ส.ว.ลากตั้ง ไม่ให้ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี เพื่อระเบิดสะพานสืบทอดอำนาจ**เผด็จการ**

- 3, ถอดปลั๊ก ส.ว.ลากตั้ง ไม่ให้เป็นหอข้างแคร่ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย
- 4, ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ทำไม่ได้จริง
- 5, ให้การปฏิวัติรัฐประหารนี้รัฐธรรมนูญเป็นความผิดอาญาแผ่นดินโดยไม่กำหนดอายุความ ฯลฯ
“แม่ลูกจันทร์” เห็นด้วยกับพรรคฝ่ายค้านทุกประเด็น แต่ไม่เชื่อว่าแก้ไขได้สำเร็จแม้แต่ประเด็นเดียว
ครึ่งประเด็นก็แก้ไขไม่ได้ ไม่เชื่อ ก็คอยดู.

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2117890?utm_source=PANORAMA_TOPIC

18 มิ.ย. 2564 05:04 น.
ไม่ศึกษาบทเรียนในอดีต



ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบใหม่ แกนนำพรรคพลังประชารัฐแสดงความเชื่อมั่น จะแก้ไขสำเร็จภายในเดือนสิงหาคม นับเป็นความรวดเร็วที่เหลือเชื่อ สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ [รัฐธรรมนูญ 2560](#) ที่แก้ไขยากที่สุด นับตั้งแต่ ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมา ยังไม่มีพรรคใดแก้ไขสำเร็จ ไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือเป็นรายมาตรา

เรื่องที่พรรค พปชร.เสนอแก้ไขมีอยู่ 5 ประเด็น 13 มาตรา เช่น ม.144 และ 185 เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่มีใครสนใจ พปชร.เสนอแก้ไข ม.144 ที่ห้าม ส.ส.กระทำการใดๆ เพื่อให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณรายจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ของเดิมมีโทษผู้ฝ่าฝืนพ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งคณะรัฐมนตรี แต่พรรค พปชร.แก้ไข ไม่ต้องให้ ส.ส.หรือ ครม.พ้นจากตำแหน่ง เพียงแต่ให้การแปรญัตตินั้นตกไป และยังขอแก้ไข ม.185 ของเดิมห้าม ส.ส.ก้าวกายแทรกแซงข้าราชการประจำในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการจัดทำโครงการของหน่วยราชการ ผู้ฝ่าฝืนต้องพ้นจากตำแหน่ง ตัดทิ้งไปเหลือเพียงห้ามก้าวกายการแต่งตั้งข้าราชการ

การยกเลิก ม.185 (1) และ (2) เปิดช่องให้นักการเมืองจัดทำโครงการใดๆ ให้หน่วยราชการได้ คล้ายกับคดีทุจริตการ สร้างสนามฟุตบอลที่อื้อฉาวและยึดเยื้อมาเกือบสิบปี มีผู้ต้องหา 84 คน ทั้งกลุ่มนักการเมือง และกลุ่มผู้บริหารการศึกษา 63 คน ที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรม โดยอ้างฟ้าดินเป็นพยาน

นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร อดีต ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ในฐานะ ประธานชมรม พิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู โอดครวญว่าผู้บริหารการศึกษา เช่น ผอ.โรงเรียนในเขต 31 ถูกคำสั่งไล่ออก ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบัน รวมทั้ง ผอ.โรงเรียนยังต้องพ้น ตำแหน่งทันที

แสดงว่ากลุ่มผู้บริหารการศึกษา ได้รับผลกระทบร้ายแรงกว่ากลุ่มนักการเมือง ซึ่งยังเป็น ส.ส.อยู่ แต่กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน อาจถูกสอบสวนเอาผิดทางวินัย หลายคนถูกไล่ออก แต่อาจถูกฟ้องคดีอาญา ต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญานักการเมือง เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับนัก การเมือง “เงินทองก็ไม่ได้”

ถ้าหากเป็นจริงดังคำบอกเล่าของประธานชมรม ต้องถือว่าเป็นเรื่องเศร้า เป็นโศกนาฏกรรม คณะครู กลายเป็นเหยื่อทางการเมือง เพราะไม่รู้เท่าทันการเมือง แต่น่าสงสัยทำไมพรรคแกนนำรัฐบาลจึงต้องการแก้ไข รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้นำเงินภาษีประชาชนให้นักการเมืองหาเสียง และอาจนำไปสู่การทุจริตได้.

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2117892?utm_source=PANORAMA_TOPIC



แก้ไขรัฐธรรมนูญ ทางใครทางมัน? ความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็น และเป็นไปนั้นดูเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้น หลังจากที่พลังประชารัฐเปิดหน้าไฟไปก่อนหน้านี้อันแล้ว เช่นกันพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรคคือภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ และชาติไทยพัฒนา ก็รวมหัวกันที่จะเสนอร่างแก้ไขเช่นกัน “พลังประชารัฐ” เน้นๆ ไปที่การกาบัตรให้แก่เป็น 2ใบ คือเลือกคนและเลือกพรรค แต่ไม่แตะต้องเรื่อง “วุฒิสมาชิก”...

ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 3 พรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องการตัดอำนาจวุฒิสภาออกไปโดยเฉพาะการร่วมโหวตนายกฯ ซีกฝ่ายค้านนั้นก็ไม่ว่ากันคือ ความเห็นยังไม่ลงรอยกันเท่าใดนัก แต่หลักใหญ่ก็คือเรื่องวุฒิสมาชิกตรงกัน เพียงแต่จะอย่างเข้มหรืออย่างท่วมๆก็ว่ากันไป การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่และมีผลต่อการเมืองทั้งระบบ จึงไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่าย ที่ง่ายก็คือ “ฉีก” เมื่อทหารเข้ามายึดอำนาจ รัฐบาลชุดนี้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้ว 1 ครั้งแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะฝ่ายค้านเสียงไม่พอ เชิงการเมืองสู้รัฐบาลไม่ได้

หากมีการบรรจุกการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระการประชุมของสภาผู้แทนฯน่าจะเป็นปลายๆเดือนนี้ คงทำให้การเมืองคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะความเห็นที่ไม่ตรงกัน เอาแค่ประเด็น “วุฒิสมาชิก” เพียงประเด็นเดียวก็วงแตกแล้ว หากมองจากซีก ส.ส.นั้น มีพลังประชารัฐเพียงพรรคเดียวที่ยืนข้างหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ยืนอีกข้างหนึ่ง แม้แต่ในพรรคร่วมรัฐบาลที่อ้างได้ว่าเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยถือเป็น “หลักการ” สำคัญ “พลังประชารัฐ” นั้นเดินหน้าออกตัวเรื่องนี้ก่อนฝ่ายค้านหรือฝ่ายที่ต้องการให้มีการแก้ไข เพราะรู้ว่าจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่แล้ว ที่สำคัญก็คือบอกให้ทุกฝ่ายรู้ว่าพวกเขาต้องการแบบนี้ คือจำต้องสืบทอดอำนาจต่อไป

การไม่เข้าไปแตะต้องวุฒิสมาชิกจึงสำคัญสุด เพราะเป็นกลไกที่จะทำให้การดำเนินการต่างๆลุล่วงไปได้ เอาแค่อย่างๆ 250 เสียง อยู่ในมือสบายๆ ยังมีอำนาจโหวตนายกฯร่วมกับ ส.ส.ได้ จึงมีความได้เปรียบทุกประตู ดังนั้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เห็นท่าไม่ดีก็ “ยุบสภา” ไปเลือกตั้งกันใหม่ แต่รัฐธรรมนูญปี 60 ยังเป็นกติกาเดิมทุกอย่างจึงมีความได้เปรียบสูง อยู่ที่ว่าจะช่วงชิงจังหวะที่คู่ต่อสู้ยังตั้งตัวไม่ติด อีกไม่นานคงได้เห็นกัน...

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2117981?utm_source=PANORAMA_TOPIC

เตลิวีส์

ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.

แก้ รธน. ประโยชน์ตกที่นักการเมือง

พรรคการเมืองจับมือกันเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ฉบับของ อ.มีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โดยแบ่งเป็นร่างแก้ไขของพรรคร่วมรัฐบาล (ประชาธิปัตย์ - ภูมิใจไทย -ชาติไทยพัฒนา) 8 ร่าง พรรคร่วมฝ่ายค้าน 5 ร่าง และพรรคพลังประชารัฐ 1 ร่าง รวมทั้งสิ้น 14 ร่าง ซึ่งนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะบรรจุเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐสภา ในวันที่ 23-24 มิ.ย.นี้



ประเด็นสำคัญคงหนีไม่พ้นเรื่อง บัตรเลือกตั้ง ที่กลับไปใช้แบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งพรรคการเมือง โดยเฉพาะ 4 พรรคใหญ่ คือ “พลังประชารัฐ-เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์-ภูมิใจไทย” จะได้ประโยชน์เต็มๆ จากการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์ ที่จะได้มาจากคะแนนนิยมของพรรคการเมือง มีโอกาสลุ้นได้ ส.ส.เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ พรรคก้าวไกล ที่เคยได้รับอานิสงส์มากกว่า 80 ที่นั่ง ในสมัยที่เป็นพรรคหน้าใหม่ เพราะการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียว แทบจะสูญพันธุ์

โดย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถึงกับตั้งคำถามว่า “ถ้าหวังแลนด์สไลด์แบบที่เคยได้ในอดีต โดยพรรคเพื่อไทยค่อยไปวัดพลังกับพรรคพลังประชารัฐเอาดาบหน้า หากพรรคพลังประชารัฐเป็นฝ่ายที่ใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวและชนะเลือกตั้งไป จะยิ่งเป็นการเพิ่มความชอบธรรม เพราะถือว่าผ่านการเลือกตั้งในระบบที่พรรคใหญ่ของฝ่ายค้านเองก็ยังรับรอง กลไกวาระอื่นๆ ของฝ่าย คสช. ที่ยังคงอยู่ต้องถามพรรคเพื่อไทยอีกว่าแลนด์สไลด์นี้เป็นไปเพื่อใคร”

แต่ต้องไม่ลืมว่าศึกนี้ยังมี ไฮไลต์ สำคัญ คือการไม่ไปตัดต่อคาพยพของ คสช. และเตะ มาตรา 272 ในปิดสวิทช์ ส.ว.ให้อำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี ที่อยู่ในบทเฉพาะกาล เพราะการประชุมร่วมรัฐสภาต้องใช้เสียง ส.ว. เห็นชอบคือ 1 ใน 3 หรือ 84 เสียงขึ้นไป ตั้งแต่ในขั้นรับหลักการ และก็มีกรส่งสัญญาณมาตั้งแต่ไก่โหว่ จาก “ส.ว. ขาวขู” อาทิ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว. ที่ประกาศไม่ยอมปิดสวิทช์ตัวเองและจะหนุนร่างของพลังประชารัฐเพียงพรรคเดียวเท่านั้น

และตามไทม์ไลน์ หากการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภาในวันที่ 23-24 มิ.ย.นี้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการตั้งคณะกรรมการธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ขึ้นมาพิจารณาศึกษา 30-45 วันก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 2 พิจารณารายมาตราในช่วงต้นเดือน ส.ค. หากให้ความเห็นชอบแล้วเสร็จก็พักไว้ 15 วัน จากนั้นนำกลับเข้าที่ประชุมรัฐสภาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 3 ช่วงปลายเดือน ส.ค. หรือต้นเดือน ก.ย. จากนั้นจะเป็นการแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินกลางปี 65

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม “บิ๊กตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงกล้าประกาศกลางเวทีวุฒิสภา เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ในการพิจารณา พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านว่าจะอยู่ ครบเทอม เพราะสุดท้ายแล้วหากแก้รัฐธรรมนูญเสร็จกลางปี 65 ยังต้องอยู่ทำงานประมาณปี 66 ซึ่งบทั้งหมดจะต้องประกาศใช้ในวันที่ 1 ต.ค.65 เท่ากับรัฐบาลอยู่มา 3 ปีกว่า ดังนั้นอีกไม่กี่อึดใจก็ครบเทอม 4 ปี

ท่ามกลางกระสุน เสบียง คะแนนนิยม รวมถึงอำนาจรัฐที่อยู่ในมือ หากจะอยู่ครบเทอมหรือยุบสภาก่อนในช่วงนั้น “บิ๊กตุ๋” ก็มีโอกาสดัมแบ็กกลับไทยคู่ฟ้ามากที่สุด!!

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/article/850585>

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 - 08:49 น.

09.00 INDEX ไฟเขียว ธรรมนัส พรหมเผ่า โลด ภายใต้ สโลแกน “ใจถึง ฟังได้”



09.00 INDEX ไฟเขียว ธรรมนัส พรหมเผ่า โลด ภายใต้ สโลแกน “ใจถึง ฟังได้”

การเดินทางไปขอนแก่นล่วงหน้า 1 วันของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า จากการไปตรวจราชการที่กระนวนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือสัญญาณอันเด่นชัดยิ่งในทางการเมือง ไม่เพียงส่งไปยังการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน หากที่สำคัญเป็นอย่างมากก็คือ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดจาก นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นคำพูดจาก นายอนุชา นาคาศัย เอง นั่นก็คือ ขึ้นอยู่กับที่ประชุม นั่นก็คือ ขึ้นอยู่กับความต้องการร่วมของสมาชิกพรรคว่าต้องการอย่างไร ต้องการให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เข้าดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคหรือไม่

ใครก็ตามที่ดูจากการพ้นจากสถานะแห่งกรรมการบริหารพรรค ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และของ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ก็รู้อยู่แล้วว่าทิศทางของการประชุมจะดำเนินไปอย่างไร เพียงแต่ว่า นายอนุชา นาคาศัย จะลาออกเอง หรือว่าต้องการฟังเสียงจากที่ประชุมว่ามีความต้องการอย่างไร พลันที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขระบบการเลือกตั้งผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยการงดเอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เข้ามาสอดสวมในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไม่ว่าจะภายในพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะภายนอกพรรคพลังประชารัฐก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร

ประสบการณ์จากการเลือกตั้ง “ซ่อม” ไม่ว่าจะเป็นที่กำแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นที่ขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นที่ลำปาง ไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชบ่งชี้ถึงบทบาททางการเมืองเด่นชัดว่าอยู่ในมือของใคร เป็นบทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้ปรากฏตัวพร้อมกับบทสรุปจากเครือข่ายของการต่อสู้ว่า “ใจถึง ฟังได้” นี่คือนจุดที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มีความเหนือกว่า

การเมืองที่เหลืออีก 1 ปีเศษพรรคพลังประชารัฐต้องการเลขาธิการ พรรคแบบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มากกว่าท่วงทำนองแบบ นายอนุชา นาคาศัย เพราะสามารถต่อสายตรงไปยังทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานทั้ง “พี่มีแต่ให้” และ “ใจถึง ฟังได้” เข้าด้วยกัน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2782321

กรุงเทพธุรกิจ

18 มิถุนายน 2564

'ธรรมนัส' กระชับอำนาจ 'พปชร.' เล็งเก้าอี้ 'มท.1' ขยายฐานเสียง



2 ชั่วโมง "พปชร." แบ่งอำนาจลงตัว "ธรรมนัส" เลขาธิการพรรค เล็ง มท.1 ขยายฐานเสียง รับเลือกตั้ง "สมศักดิ์" นั่งประธานยุทธศาสตร์

ดีเดย์วันนี้ จะได้รับรู้ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่จัดประชุมใหญ่ประจำปี ที่ จ.ขอนแก่น โฟกัสหลักอยู่ที่การปรับทีมกรรมการบริหารพรรค โดยเฉพาะเก้าอี้เลขาธิการพรรค ที่มีชื่อ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและสหกรณ์ รองหัวหน้าพรรค จะขยับมาเสียบแทน "อนุชานาคาศัย" รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยการประชุมจะมี ส.ส.ของพรรคเกือบทั้งหมด รวมถึง "กลุ่มสามมิตร" และ "กลุ่มดาวฤกษ์" เข้าร่วมประชุมด้วย ขณะที่สมาชิกพรรคจะมาจากนครราชสีมา 120 คน และจากขอนแก่น 250 คน สำหรับการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรค พปชร.ครั้งนี้ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" รองนายกรัฐมนตรี จะใช้วิธีลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค ซึ่งส่งผลให้กรรมการบริหารต้องพ้นไปทั้งหมด จากนั้นที่ประชุมจะเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคทีมใหม่ โดยกำหนดจำนวนก่อน ขั้นตอนต่อมาจะเสนอชื่อหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหนือญญิก และนายทะเบียน และลงคะแนนตามลำดับ

แน่นอนว่าทุกตำแหน่งล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทุกกลุ่มในพรรค เคลียร์กันจบก่อนจะถึงวันประชุม โดย "พล.อ.ประวิตร" จะถูกเสนอชื่อกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคตามเดิม ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคจะเสนอชื่อ "ร.อ.ธรรมนัส" แทน "อนุชา" ขณะที่ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค ผู้อำนวยการพรรค เป็นอำนาจหัวหน้าพรรคแต่งตั้งในภายหลังได้

จากเดิมรองหัวหน้าพรรคมีทั้งหมด 10 คน จะลดเหลือ 4 คน ที่วางคิวเอาไว้ดังนี้ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" รมว.อุตสาหกรรม "สันติ พร้อมพัฒน์" รมช.คลัง "วิรัช รัตนเศรษฐ์" ประธานวิปรัฐบาล "ไพบุลย์ นิตติตะวัน" ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วน "สมศักดิ์ เทพสุทิน" รมว.ยุติธรรม หนึ่งในแกนนำกลุ่มสามมิตร จะยังอยู่ในกรรมการบริหารพรรค โดยอัปเกรดจากรองหัวหน้าพรรค ขึ้นมารับตำแหน่ง "ประธานยุทธศาสตร์พรรค" ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมของ "พล.อ.ประวิตร" ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค

นอกจากนี้ ในส่วนของรายชื่อกรรมการบริหารส่วนใหญ่ สัดส่วนแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยมี "จักรพันธ์ พรนิมิตร" และ "ประสิทธิ์ มะหะหมัด" ส.ส.กทม. เข้ามาแทนโควตา "ณัฐพล ทีปสุวรรณ" และ "พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์" ที่ต้องคดีชุมนุมกลุ่ม กปปส. จนต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี และส่งผลกระทบต่อตำแหน่งภายในพรรค

การปรับโครงสร้างพรรค พปชร. ครึ่งนี้ สามารถสยบความเคลื่อนไหวทุกกลุ่ม-ก้อน เรียกได้ว่าวิน-วินกันทุกขั้ว โดย “พล.อ.ประวิตร” เรียก “สุริยะ-สมศักดิ์” ไปหาหรือที่มูลนิธิปารอยต่อฯ ในช่วงบ่ายวันที่ 17 มิ.ย.64 พร้อมอธิบายถึงความจำเป็น ต้องปรับตำแหน่งเลขาธิการพรรค และอยากให้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เห็นความเป็นเอกภาพ

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ พปชร. มองข้ามข้อดีไปที่การเดินเกมของ “พล.อ.ประวิตร” ที่มี “ร.อ.ธรรมนัส” และ “วีรัช” เป็นทหารเอกของตัวเองทั้งคู่ ความถนัดของแต่ละคน ทำให้ พล.อ.ประวิตร มองว่าเป็นประโยชน์กับพรรค เมื่อ ร.อ.ธรรมนัสเริ่มมีความเก่าในการทำพื้นที่ ตีหัวเมืองคู่แข่ง ด้วยสรรพกำลังที่เต็มเปี่ยม ทั้งทุน อำนาจ และบริวาร เห็นได้จากการนำทัพลงเลือกตั้งซ่อมหลายสนามที่ผ่านมา

ขณะที่ วีรัช นับว่าเก่าเกมในสภา ช่างของ รู้ช่องทางจัดสรรประโยชน์ ทันทเกมการเมือง ดังนั้น เมื่อทั้ง 2 คนผนึกกำลัง แรงต่อรองภายในพรรคจึงสูงลิบ

แน่นอนว่า การไฟเขียวให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็นเลขาฯ ก็เพื่อจะได้มีอำนาจเต็มที่ในการเดินเกมการเมือง กระดานต่อไป การจะขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคของ ร.อ.ธรรมนัส เป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้น เพราะเป้าหมายถัดไปคือการขยับเป็น “รัฐมนตรีว่าการ” ซึ่งเจ้าตัวพลาดหวังมาแล้วหลายครั้ง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เลือกลงแข้งแข่ง ร.อ.ธรรมนัส ไม่ให้มีอำนาจมาก จนกลายเป็นพัยค์ตืดปีก จนมีเสียงสะท้อนจากกลุ่มก้อนของ ร.อ.ธรรมนัส ให้ได้ยื่นทำนองไม่ค่อยพอใจ นายกฯ ที่ไม่รับฟังความต้องการของ ส.ส. ในพรรคเท่าที่ควร จนเรื่องนี้ถูกขยายความพูดต่อๆ กันไปในวงของพรรคฝ่ายค้าน

โดยเฉพาะ คนของพรรคเพื่อไทย ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับหลายคนในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส เอามาเล่ากันอย่างสนุกสนานว่า ส.ส.พลังประชารัฐ บางส่วนรู้สึกดีกับ พล.อ.ประวิตร เพราะดูแลลูกพรรคดี ทัวถึง และคอยช่วยแก้ปัญหาให้ตลอด ต่างกับ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ส.ส.พลังประชารัฐ บางส่วนจะไม่ค่อยให้การยอมรับเหมือน พล.อ.ประวิตร อาจเพราะวางตัวห่างเหิน จนเข้าไม่ถึงความผูกพันแน่นแฟ้นจึงไม่เกิดขึ้น

เช่นเดียวกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ที่อยู่ในตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ยาวนาน ทั้งที่เวลานี้เป็นเวลาของฝ่ายการเมือง มีการเลือกตั้ง แต่ก็ยังได้เป็นเสนาบดีด้วยโควตานายกฯ ทำให้คนในพลังประชารัฐ ได้แต่มองตาปริบๆ เพราะแทนที่เก้าอี้ มท.1 จะเป็นโควตาของพรรคแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น อีกทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ เอง ก็วางตัวเหนือการเมือง คนในพลังประชารัฐแทบจะไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ ตามที่ร้องขอ

หากแต่ พล.อ.อนุพงษ์ ที่ทำงานในสไตล์ของตัวเอง มองคนละอย่างกับนักการเมือง จึงสร้างความไม่พอใจให้คนในพลังประชารัฐจำนวนไม่น้อยมาตั้งแต่ต้น ถ้าจำกันได้ เมื่อครั้งปรับ ครม.ที่ผ่านมา มา มีการโยนหินถามทาง เรื่องสูตรการโยกพล.อ.ประวิตร ไปนั่ง มท.1 คุมมหาดไทย โดยมี ร.อ.ธรรมนัส ไปเป็น มท.2 เพื่อขยายฐานทางการเมือง และไม่ต้องสงสัยว่าสูตรดังกล่าว มีที่มาที่ไปอย่างไร เรื่องนี้เป็นความต้องการของกลุ่มก้อนในพลังประชารัฐ ที่มองว่า ถ้าได้โมเดลในฝัน พล.อ.ประวิตร และ ร.อ.ธรรมนัส คุมกลไกมหาดไทย จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับส.ส.ของพรรค ในการขยายฐานเสียง

ถึงตอนนี้ เก้าอี้เลขาธิการพรรคก็ได้เป็นของ ร.อ.ธรรมนัส ชนิดนอนมา จากนี้ก็น่าจะสนใจในจังหวะก้าวต่อไปของ ร.อ.ธรรมนัส ที่หมายตา เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการเป็นสเต็ปต่อไป ว่ากันว่ากระทรวงมหาดไทย คือเป้าหมายหลัก แต่จะอย่างไรในเมื่อ พล.อ.อนุพงษ์ ยังไม่มีทีท่าจะยอมลุกออกจากเก้าอี้

แรงกระเพื่อมต่อไปอาจได้เห็นเกมการเมืองในพลังประชารัฐ เมื่อหลายคน หลายกลุ่มได้อำนาจและอาจผนึกกันจนคุมทิศทางพรรคได้เบ็ดเสร็จ ดังนั้นการทำทนายอำนาจ “พี่น้อง 2 ป.” ที่กุมอำนาจปรับ ครม. ในมือ อาจกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ได้เห็นในอีกไม่นานนี้

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/944143>